

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะบริษัท รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่กำลังกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายงานของข้าพเจ้า งบการเงินข้างต้นนี้ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ในปี พ.ศ. 2567 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย – บริษัท สกลูซี่ อินโนเวชั่น จำกัด (“SKC”) ให้แก่บริษัทหนึ่ง (ผู้ซื้อ) ซึ่งบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนและได้ดำเนินการโอนหุ้นให้แก่ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงไม่ได้รวมงบการเงินของ SKC ไว้ในงบการเงินรวม และรับรู้การขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นอื่นของ SKC ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทต่อศาลแพ่ง โดยขอให้เพิกถอนนิติกรรมการขายหุ้นของ SKC ซึ่งไม่เป็นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลซึ่งยังไม่ทราบผลของคดี ณ วันที่ของรายงาน ฉบับนี้ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปผลกระทบที่อาจมีขึ้น ของรายการดังกล่าวต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่ถูกกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้างเหลือ

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 บริษัทมีสินค้างเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 263.95 ล้านบาท ในงบฐานะการเงินรวมและจำนวน 208.79 ล้านบาท ในงบฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้างเหลือ เนื่องจากต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมากในการพิจารณาจำนวนค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้างเหลือที่เหมาะสมสำหรับสินค้างล้ำสมัย และสินค้างที่ค้างนาน

ข้าพเจ้าได้ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าง โดยเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้างเหลือประจำปีเพื่อระบุสินค้างที่เคลื่อนไหวช้าและล้ำสมัย ทดสอบรายงานสินค้างเหลือค้างนาน วิเคราะห์ปริมาณสินค้างที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้างเพื่อระบุสินค้างที่ค้างนานหรือสินค้างที่ไม่มีมีการเคลื่อนไหว วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่บริษัทได้รับจากการขายสินค้างภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้างเหลือ และพิจารณาความเพียงพอของการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้างเหลือ

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 ซึ่งอธิบายถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดของปีก่อนของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการบันทึกรายการซื้อธุรกิจเนื่องจากกลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาของบริษัทย่อยทางอ้อมใหม่ รวมถึง การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกการกลับรายการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยกลุ่มบริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่แสดงเป็นตัวเลขเปรียบเทียบแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ก่อนการปรับปรุง) และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกับข้าพเจ้า ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จากการถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวรับรู้ในงบการเงินเฉพาะบริษัทในวิธีราคาทุน และในงบการเงินรวมด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว อีกทั้งได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบันทึกการค้อยค่าและกลับรายการค้อยค่าในสินทรัพย์

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทคือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้วและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงผลการดำเนินงานที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



เลียม ชินพันธ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7306

บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงใหม่)	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	55,809,064	104,059,945	1,695,558	47,765,807
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สุทธิ	6	307,661,370	348,728,777	81,709,703	116,034,569
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	-	85,582,414
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ	7	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น – บริษัทอื่น สุทธิ	8	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ สุทธิ	9	263,954,023	265,468,444	208,792,830	216,229,257
เงินลงทุนชั่วคราว	10	234,810	237,340	234,810	237,340
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันระยะสั้น	11	56,091,438	40,290,141	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	19,776,585	33,617,403	4,209,899	4,360,597
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		703,527,290	792,402,050	296,642,800	470,209,984
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันระยะยาว	11	8,202,925	8,205,389	8,006,928	8,010,319
เงินลงทุนในบริษัทร่วม สุทธิ	13	-	30,590,879	-	21,213,140
เงินลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ	14	-	-	569,999,780	569,999,780
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน สุทธิ	15	24,784,930	6,093,318	24,694,930	1,071,200
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ	7	-	-	826,007,280	768,042,362
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	16	2,188,252,272	2,233,673,904	1,139,181,766	1,146,438,289
สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน สุทธิ	18	268,146,634	279,258,664	-	-
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า สุทธิ	19	153,621,756	165,732,626	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ	17	6,617,115	8,054,441	6,586,379	8,014,462
ค่าความนิยม	14	44,171,474	44,171,474	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	20	18,151,622	14,479,271	497,996	445,997
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,711,948,728	2,790,259,966	2,574,975,059	2,523,235,549
รวมสินทรัพย์		3,415,476,018	3,582,662,016	2,871,617,859	2,993,445,533

หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงใหม่)	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	21	285,714,484	362,377,368	202,456,627	270,366,882
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	22	210,937,745	307,262,181	184,343,166	208,800,909
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25	117,623,792	231,217,639	23,725,920	127,975,971
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	33,616,840	46,769,893	29,997,897	26,162,387
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	26	26,000,000	30,000,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย	7	-	39,838,139	44,556,240	29,504,344
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย		11,925,337	14,043,949	11,043,531	12,676,370
ประมาณการหนี้สินจากการค้าประกัน	27	60,324,393	-	60,324,393	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	29	313,680	-	313,680	-
ส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	199,510,979	-	199,510,979	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	28	12,157,143	15,819,153	4,184,290	6,515,912
รวมหนี้สินหมุนเวียน		958,124,393	1,047,328,322	760,456,723	682,002,775
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์กรประกอบที่เป็นหนี้สิน	23	-	197,615,225	-	197,615,225
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ	25	431,893,819	441,482,817	53,738,993	63,133,451
หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ	24	117,099,855	96,203,878	71,162,120	65,085,503
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	32	108,244,321	115,236,477	77,242,866	79,194,536
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว สุทธิ	29	43,105,014	32,961,708	39,536,567	30,091,898
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		4,699,000	4,731,000	699,000	731,000
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		705,042,009	888,231,105	242,379,546	435,851,613
รวมหนี้สิน		1,663,166,402	1,935,559,427	1,002,836,269	1,117,854,388

หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงใหม่)	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 996,937,636 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
(พ.ศ. 2566 : หุ้นสามัญ 870,256,299 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	31	996,937,636	870,256,299	996,937,636
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 630,116,465 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
(พ.ศ. 2566 : หุ้นสามัญ 630,105,065 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	31	630,116,465	630,105,065	630,116,465
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		356,938,263	356,892,663	356,938,263
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		(3,311,173)	(3,311,173)	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์กรประกอบที่เป็นทุน	23	4,586,150	4,586,150	4,586,150
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย		55,626,742	55,626,742	55,126,742
ยังไม่ได้จัดสรร		444,148,049	449,230,369	488,028,862
องค์กรประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		252,768,068	256,735,868	340,851,663
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		1,740,872,564	1,749,865,684	1,868,781,590
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	14	11,437,052	(102,763,095)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,752,309,616	1,647,102,589	1,875,591,145
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,415,476,018	3,582,662,016	2,871,617,859
		-	-	-

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงใหม่)	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
รายได้จากการขายและบริการ	7	1,605,566,337	1,786,365,992	913,462,985	1,192,892,551
ต้นทุนขายและบริการ	7	(1,220,375,905)	(1,480,460,158)	(718,532,681)	(992,080,977)
กำไรขั้นต้น		385,190,432	305,905,834	194,930,304	200,811,574
กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน		1,923,496	(2,053,833)	1,923,496	(2,053,833)
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	13	2,229,128	9,444,360	-	-
กำไรจากการขายสินทรัพย์		1,421,775	4,655,149	1,348,880	4,655,149
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม		1,619,621	-	663,043	-
รายได้อื่น	7 และ 30	38,373,754	41,457,130	80,099,884	78,473,694
ค่าใช้จ่ายในการขาย	7	(41,461,425)	(49,398,690)	(29,938,681)	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7	(196,976,715)	(188,446,838)	(95,896,856)	(124,263,404)
ส่วนต่างจากการถดถอยงบการเงินของบริษัทย่อยออกจากงบการเงินรวม	14	(1,804,377)	-	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	(64,124,393)	-	(64,124,393)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ		(9,007,058)	(368,000,000)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	-	(200,040,000)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย		-	-	-	(126,926,970)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	7	(35,996,355)	(37,987,330)	(28,116,074)	(30,637,173)
ต้นทุนทางการเงิน	7	(77,430,057)	(83,458,963)	(43,919,059)	(47,788,828)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		3,957,826	(367,883,181)	16,970,544	(247,769,791)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	32	(16,182,324)	(24,076,460)	(18,253,269)	(24,658,681)
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี		(12,224,498)	(391,959,641)	(1,282,725)	(272,428,472)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	13	(2,692,730)	(2,928,825)	-	-
		(2,692,730)	(2,928,825)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมตราสารทุน	15	(4,932,118)	(9,209,710)	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(5,914,195)	(1,133,363)	(5,583,830)	-
		(10,846,313)	(10,343,073)	(5,583,830)	-
		(25,763,541)	(405,231,539)	(6,866,555)	(272,428,472)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของเจ้าของของบริษัทใหญ่		831,875	(177,305,773)	(1,282,725)	(272,428,472)
ส่วนที่เป็นของเจ้าของของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	14	(13,056,373)	(214,653,868)	-	-
กำไรสุทธิสำหรับปี		(12,224,498)	(391,959,641)	(1,282,725)	(272,428,472)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของเจ้าของของบริษัทใหญ่		(12,707,168)	(190,577,671)	(6,866,555)	(272,428,472)
ส่วนที่เป็นของเจ้าของของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	14	(13,056,373)	(214,653,868)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(25,763,541)	(405,231,539)	(6,866,555)	(272,428,472)
กำไรต่อหุ้น					
ขั้นพื้นฐาน	33	-	(0.28)	-	(0.43)
ปรับลด	33	-	(0.28)	-	(0.43)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเงินเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย : บาท)												
งบการเงินรวม												
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนต่ำกว่าทุนจาก		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น			รวมส่วนของ เจ้าของ ของบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม
			การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อย	หุ้นผู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลต่างจากการ แปลงค่าบัญชีเงิน	การเปลี่ยนแปลง ในมูลค่ายุติธรรม ตราสารทุน	ส่วนเกินทุนจาก การตีราคาที่ดิน			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	630,103,128	356,887,820	(3,311,173)	4,586,150	55,126,742	661,869,947	1,964,507	(120,358,172)	387,268,068	1,974,137,017	104,740,773	2,078,877,790
เพิ่มทุนระหว่างปี	1,937	4,843	-	-	-	-	-	-	-	6,780	-	6,780
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	(33,700,442)	-	-	-	(33,700,442)	-	(33,700,442)
สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	500,000	(500,000)	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี (ตามที่ได้ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	-	-	(177,305,773)	-	-	-	(177,305,773)	(214,653,868)	(391,959,641)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(1,133,363)	(2,928,825)	(9,209,710)	-	(13,271,898)	-	(13,271,898)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,150,000	7,150,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ตามที่ได้ปรับปรุงใหม่)	630,105,065	356,892,663	(3,311,173)	4,586,150	55,626,742	449,230,369	(964,318)	(129,567,882)	387,268,068	1,749,865,684	(102,763,095)	1,647,102,589
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 (ตามที่รายงานไว้เดิม)	630,105,065	356,892,663	(3,311,173)	4,586,150	55,626,742	510,339,464	(964,318)	(129,567,882)	387,268,068	1,810,974,779	(102,763,095)	1,708,211,684
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	40	-	-	-	-	(61,109,095)	-	-	-	(61,109,095)	-	(61,109,095)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 (ตามที่ได้ปรับปรุงใหม่)	630,105,065	356,892,663	(3,311,173)	4,586,150	55,626,742	449,230,369	(964,318)	(129,567,882)	387,268,068	1,749,865,684	(102,763,095)	1,647,102,589
เพิ่มทุนระหว่างปี	31	11,400	45,600	-	-	-	-	-	-	57,000	-	57,000
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	-	831,875	-	-	-	831,875	(13,056,373)	(12,224,498)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(5,914,195)	(2,692,730)	(4,932,118)	-	(13,539,043)	-	(13,539,043)
กลับรายการจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-	3,657,048	-	-	3,657,048	-	3,657,048
การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,256,520	127,256,520
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	630,116,465	356,938,263	(3,311,173)	4,586,150	55,626,742	444,148,049	-	(134,500,000)	387,268,068	1,740,872,564	11,437,052	1,752,309,616

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย : บาท)							
งบการเงินเฉพาะบริษัท							
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนเกินทุนจาก การตีราคาที่ดิน	รวม
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	630,103,128	356,887,820	4,586,150	55,126,742	794,157,730	340,851,663	2,181,713,233
เพิ่มทุนระหว่างงวด	1,937	4,843	-	-	-	-	6,780
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(33,700,396)	-	(33,700,396)
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	(272,428,472)	-	(272,428,472)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	630,105,065	356,892,663	4,586,150	55,126,742	488,028,862	340,851,663	1,875,591,145
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	630,105,065	356,892,663	4,586,150	55,126,742	488,028,862	340,851,663	1,875,591,145
เพิ่มทุนระหว่างงวด	31 11,400	45,600	-	-	-	-	57,000
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	(1,282,725)	-	(1,282,725)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(5,583,830)	-	(5,583,830)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	630,116,465	356,938,263	4,586,150	55,126,742	481,162,307	340,851,663	1,868,781,590

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	3,957,826	(367,883,181)	16,970,544	(247,769,791)
ปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	136,751,246	140,906,643	53,114,419	44,881,903
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	15,044,041	(3,680,812)	13,514,037	(3,680,812)
ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)	(2,785,739)	(4,166,509)	(2,785,739)	(4,166,509)
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	9,007,058	368,000,000	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	200,040,000
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	-	-	-	126,926,970
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า	15,357,673	51,744,855	15,357,673	51,744,855
สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	3,485,910	3,301,929	2,778,562	2,940,927
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	(2,229,128)	(9,444,360)	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	2,530	(66,918)	2,530	(66,918)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(1,421,775)	(4,655,149)	(1,348,880)	(4,655,149)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	2,071,001	1,916	-	-
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย	27,998,720	27,406,706	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง	2,550,894	(2,737,027)	2,550,893	(2,737,027)
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,619,621)	-	(663,043)	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	64,124,393	-	64,124,393	-
ขาดทุนจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม	3,657,047	-	-	-
ขาดทุนจากการโอนสิทธิ	1,393,010	-	1,393,010	-
กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(9,870,716)	(14,899,637)
ส่วนต่างจากการถอดงบการเงินของบริษัทย่อยออกจากงบการเงินรวม	1,804,377	-	-	-
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	1,875,545	-	-
เงินปันผลรับ	-	(40,800)	-	(30,000)
ดอกเบี้ยรับ	(1,010,247)	(877,886)	(49,131,409)	(47,421,578)
ดอกเบี้ยจ่าย	77,430,057	83,458,963	43,919,059	47,788,828
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	355,569,273	283,143,915	149,925,333	148,896,062
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	11,402,378	74,193,494	37,572,129	143,709,722
สินค้าคงเหลือ	(14,609,607)	6,506,458	(7,921,246)	29,404,462
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,344,698	(16,953,604)	150,697	1,154,067
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(5,571,617)	(10,034,859)	(52,000)	(266,820)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(35,949,965)	(51,530,890)	(25,527,239)	(48,083,057)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	743,203	2,687,090	(2,196,844)	368,154
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(32,000)	(205)	(32,000)	-
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	320,896,363	288,011,399	151,918,830	275,182,590
เงินสดจ่ายจากการค้าประกัน	(4,800,000)	-	(4,800,000)	-
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(1,321,600)	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(74,928,180)	(77,612,749)	(40,022,159)	(43,572,225)
จ่ายภาษีเงินได้	(19,941,703)	(29,605,243)	(20,441,820)	(28,498,414)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	221,226,480	179,471,807	86,654,851	203,111,951

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	1,010,247	877,887	4,763,264	38,530,494
รับเงินปันผล	-	40,800	-	30,000
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	-	7,150,000	-	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(15,802,598)	43,517,525	3,391	(54,431)
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	(999)	-	(999)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	79,973,915	(101,292,109)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(22,092,656)	(401,200,000)
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	297,175,527
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	(189,991,289)	-	(89,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	8,123,168	-	8,123,168	-
เงินสดรับ(จ่าย)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(5,026,471)	-	1,000,000	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	34,341,602	15,156,502	34,246,047	5,991,141
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	(15,887,850)	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(71,139,113)	(305,682,074)	(40,136,211)	(65,015,203)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(11,000)	(973,776)	-	(919,980)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(64,392,015)	(429,905,424)	65,880,918	(315,755,560)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายเงินปันผล	-	(33,700,442)	-	(33,700,396)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(78,599,814)	266,323,840	(69,847,185)	263,798,858
รับชำระค่าหุ้น	57,000	6,780	57,000	6,780
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	8,172,019	14,773,439	-	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(37,626,272)	(61,021,611)	(28,806,428)	(46,275,478)
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(299,030,899)	(483,808,623)	(187,753,910)	(150,596,623)
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น	(4,000,000)	-	-	-
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	14,215,263	29,000,000
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	207,094,891	608,553,677	73,531,513	86,468,487
จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม	(1,150,000)	(7,180,000)	-	(500,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(205,083,075)	303,947,060	(198,603,747)	148,201,628
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(48,248,610)	53,513,443	(46,067,978)	35,558,019
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	104,059,945	50,574,381	47,765,807	12,235,667
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(2,271)	(27,879)	(2,271)	(27,879)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	55,809,064	104,059,945	1,695,558	47,765,807

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	-	161,771,474	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	29,485,504	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	-	30,000,000	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	9,462,163	-	-
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	3,259,720	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	62,640,526	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	3,028,684	-	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	-	451,852	-	-
2) สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	-	14,510,367	-	-
3) รายการสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า	69,967,711	58,037,062	37,325,546	54,864,886
4) สินทรัพย์และหนี้สินลดลง ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-
5) รายการที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการประเมินมูลค่าใหม่ สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	-	-
6) โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน	122,617	279,487,771	-	-

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนไว้ ดังนี้

ตั้งอยู่เลขที่ 176/1, 1480 หมู่ที่ 1 เขตอุตสาหกรรมพอกหนัง (ก.ม.30) ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท”

กลุ่มบริษัทได้ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ คือ

- กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง : พอกหนัง เบาะรถยนต์ ของเล่นสุนัขและเฟอร์นิเจอร์
- กลุ่มพลังงาน : ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงโรงกำจัดขยะและผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ (ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทยังไม่มีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ)
- กลุ่มออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ : ออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอูมิเนียม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

2. เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงิน

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวม จำนวน 254.59 ล้านบาท และจำนวน 463.81 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน อีกทั้ง บริษัทมีส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวน 199.51 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้บริหารจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยสามารถจัดหางานเงินกู้ใหม่และมีแผนที่จะเพิ่มกระแสเงินสดจากการให้บริการพอกหนังวัว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทและบริษัทยังมีเงินสดที่ยังมีได้เบิกใช้ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38 ที่เพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและชำระคืนเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ดังนั้น ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเห็นว่าการจัดทำงานการเงินโดยใช้เกณฑ์การดำเนินงานต่อนี้นั้นยังคงเหมาะสมจากเหตุผลดังกล่าว

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และงบการเงินของบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละการถือหุ้น		จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ
		พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
บริษัท พลาทาร์พ์ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	100	100	ไทย
บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	100	100	ไทย
บริษัท สกิลล์ซี อินโนเวชั่น จำกัด	ออกแบบและจำหน่ายยานพาหนะ	-	50.01	ไทย
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จำกัด	โรงฟอกหนัง	100	100	ไทย

- ก) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ข) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- ง) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบฐานะการเงินรวม
- ฉ) ในกรณีที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มบริษัท ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
- ช) โครงสร้างของบริษัทย่อยที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14

ซ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท สกุกู๋ซี อินโนเวชั่น จำกัด (SKC)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 บริษัท ได้ขายเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดของบริษัท สกุกู๋ซี อินโนเวชั่น จำกัด (SKC) จำนวน 2,000,400 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท ให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท กรีน พาวเวอร์ ดิจิตอล จำกัด (ผู้ซื้อ) ซึ่งบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นทั้งจำนวนและโอนหุ้นให้กับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงได้ถอดงบการเงินของบริษัท SKC ออกจากงบการเงินรวมนับตั้งแต่วันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัท SKC

ต่อมา เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 ผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งในบริษัท SKC ได้ดำเนินฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทต่อศาลแพ่งเพื่อให้เพิกถอนนิติกรรมจากการที่บริษัทผิดสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน รวมถึง ฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท SKC เกี่ยวกับการขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ณ วันที่ของรายงานฉบับนี้ ผลของคดียังไม่เป็นที่ทราบแน่นอนได้

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่า การขายหุ้นดังกล่าวไม่มีการกระทำใดเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่ถูกต้อง อีกทั้ง มีหลักฐานที่ชัดเจนในการต่อสู้คดี ดังนี้

- ตามหนังสือเสนอขายหุ้นลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 และสัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 บริษัท ได้ทำการเสนอขายหุ้นในย่อย - บริษัท สกุกู๋ซี อินโนเวชั่น จำกัด (SKC) จำนวน 2,000,400 หุ้น ให้แก่บริษัท กรีน พาวเวอร์ ดิจิตอล จำกัด (ผู้ซื้อ) เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท พร้อมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ โดยก่อนการเข้าทำสัญญา บริษัทได้ทำตามขั้นตอนที่จะต้องเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนตามสัญญาผู้ถือหุ้น ข้อ 5.2 และข้อบังคับของบริษัท SKC ข้อ 11 โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งได้ตอบปฏิเสธกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด และผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ตอบกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณี นี้จึงเป็นการทำนิติกรรมระหว่างคู่สัญญาอันไม่ได้มีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมาย และดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงเข้าผูกพันตามสัญญาการ โอนหุ้นดังกล่าว และมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
- ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1129 ได้กำหนดให้ การโอนหุ้นจำเป็นต้องทำตราสารการโอน เป็นหนังสือโดยระบุหมายเลขของหุ้นที่โอน ลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และมีพยานอย่างน้อยคนหนึ่ง ลงชื่อรับรอง จึงจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในตราสารการโอนหุ้น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยพยานลงลายมือชื่อ 2 คน จึงเป็นกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทำนิติกรรมการโอนหุ้น โดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1129 การโอนหุ้นดังกล่าวจึงสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาตามกฎหมาย โดยสัญญากำหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัท SKC จัดแจ้งการโอนหุ้นให้เป็นที่ไปตามสัญญา
- บริษัท ได้มีการแจ้งให้บริษัท SKC โดยกรรมการผู้อำนวยการแจ้งการโอนหุ้นดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และจัดแจ้งทะเบียนผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามเงื่อนไขของกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โดยกำหนดเวลาให้เจ็ดวัน ซึ่งหากไม่ดำเนินการ บริษัทหรือผู้ซื้อจะมีสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายให้บริษัท SKC ดำเนินการได้ต่อไป

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นในบริษัท SKC มีสิทธิฟ้องร้องเพื่อโต้แย้งความถูกต้องของการโอนขายหุ้นดังกล่าวตามสัญญาผู้ถือหุ้นและร่วมทุน รวมถึงข้อบังคับของบริษัท SKC อย่างไรก็ดีตาม ผลของคำโต้แย้งดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อกฎหมาย พยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำเสนอ และดุลยพินิจของศาล โดยนิติกรรมการโอนหุ้นดังกล่าวยังคงสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายจนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลอันถึงที่สุดให้เพิกถอนการทำนิติกรรมดังกล่าว
- ภายหลังการ โอนหุ้นข้างต้น กรรมการในบริษัท SKC ตามสัดส่วนการหุ้นเดิมของบริษัท ได้แก่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน ได้มีหนังสือลาออกถึงคณะกรรมการของบริษัท SKC และนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ส่งผลให้บริษัทไม่มีอำนาจในการบริหารหรือควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท SKC อีก การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหม่ อันเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ SKC จำเป็นต้องสรรหาคณะกรรมการตามตำแหน่งที่ว่างลงตามสัดส่วนและร่วมทุน รวมถึงข้อบังคับของบริษัท SKC ต่อไป

ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณา ถอดงบการเงินของบริษัท SKC ออกจากงบการเงินรวมนับตั้งแต่วันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัท SKC

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการของงบการเงินของกลุ่มบริษัท

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่า การปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชี

4.1 การรับรู้รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับรับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าสำหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแนในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต

รายได้จากการขายไฟฟ้า

รายได้จากการขายไฟฟ้ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตามจำนวนหน่วยวัดที่ส่งด้วยอัตราที่กำหนดไว้

รายได้จากการให้บริการรวมถึงรายได้จากการให้บริการกำจัดขยะ

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และเมื่อโอนการควบคุมในบริการไปยังลูกค้าหรือเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่าที่ระบุในสัญญาเช่า

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายได้อื่น

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้

- รายได้คอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
- รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
- รายได้อื่นรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเกิดขึ้น

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ และเงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะบริษัท

4.3 เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

ลูกหนี้การค้า ตราสารหนี้ที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ออก และเจ้าหนี้การค้ารับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อมีการออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่น ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ หรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกตราสาร ลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาของการทำรายการ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกและภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกตราสารนั้นบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลัง โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เป็นเงินลงทุนเพื่อค้า สินทรัพย์เหล่านี้วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรและขาดทุนสุทธิรวมถึงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับบันทึกลงในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในงบกำไรขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน โดยพิจารณาการระงับผูกพันตามสัญญา ดังนี้

- หากกลุ่มบริษัทมีการระงับผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้น

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

จะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระหนี้สามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริษัทเองด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่

- หากกลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ยกเว้นรายการอนุพันธ์ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งกลุ่มกิจการ (ได้รับรู้ ก) ส่วนของหนี้สิน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดของหุ้นกู้ที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และ ข) ส่วนของทุน ซึ่งคำนวณจากผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และมูลค่ายุติธรรมของส่วนของหนี้สิน จะรับรู้ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะไม่มีกรวัดมูลค่าใหม่ในภายหลัง

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมา หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นทางการที่สำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน

การหักกลบ

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิหรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าจำนวน ดังนี้

สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิตและเชื้อเพลิง จำนวนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

วัตถุดิบแห้ง วัตถุดิบเคมี และวัสดุคงเหลือ จำนวนราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าเสียหายในการผลิต มูลค่าที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูป ต้นทุนในการทำให้แล้วเสร็จและค่าใช้จ่ายในการขายในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้ทำการตั้งค่าเพื่อลดมูลค่าสำหรับสินค้าเก่า ส้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการรวมธุรกิจ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อค้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับการซื้อบริษัทย่อย ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และทบทวนการประเมินทุก ๆ 5 ปี การตีราคาที่ดินใหม่ทำให้มูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้น และหากมูลค่าของส่วนที่เคยมีการตีราคาเพิ่มนั้นลดลงกิจการต้องนำส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ข้างต้นที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงตามไปด้วย ส่วนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร

ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสำหรับการซื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้น เมื่อกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่มีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลา นั้น

อาคารและอุปกรณ์แสดงในงบฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของทรัพย์สินแต่ละชนิดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์นั้น ๆ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งอายุการใช้งานไม่จำกัด

ที่ดินภายใต้สัญญาเช่าและส่วนปรับปรุงที่ดิน	16 และ 25	ปี
อาคารโรงงาน	16, 20 และ 25	ปี
เครื่องจักร	5 - 25	ปี
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	5 และ 10	ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน	5 และ 10	ปี
ยานพาหนะ	5 และ 10	ปี

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน

สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทานเป็นสิทธิที่ได้มาจากข้อตกลงสัมปทานในการให้บริการกำจัดขยะตามโครงการบริหารจัดการ และกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าจากภาครัฐ สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทานตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาสัมปทาน

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงเป็นเวลา 3 ปี และ 10 ปี

4.9 สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและค่าตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลืออยู่ของบริษัทย่อย นับจากวันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย

4.10 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่ครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญาเมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันที่ในงบฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

หลังจากนั้น หากมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าของสินทรัพย์ได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นใหม่ เพื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและ โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เคยรับรู้ในงวดก่อน เพื่อสะท้อนถึงประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่เปลี่ยนแปลงไป

4.13 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่มบริษัทนำคำนิยามของสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุหรือไม่

ในฐานะผู้เช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็นสัญญาเช่ากลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศสำหรับสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะ และสุทธิจากสิ่งงูใจในสัญญาเช่าที่ได้รับค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อ สิ้นสุดสัญญาเช่า หรือต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริษัท จะมีการใช้สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ ในกรณีนี้ สินทรัพย์สิทธิการใช้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกำหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับ สินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า เว้นแต่อัตรานั้น ไม่สามารถกำหนดได้ กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที่หักสิ่งงูใจตามสัญญาเช่าค้างรับ จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสิทธิ เลือกรซื้อ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง สมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด รายการ

กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม โดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและ ได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูก วัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจำนวนเงินที่คาด ว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกรซื้อ สิทธิเลือกในการ ขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

ในฐานะผู้ให้เช่า

ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็นสัญญาเช่ารายการหนึ่ง หรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษัทจะบันทึกส่วนสิ่งตอบแทนที่จะได้รับตามสัญญาให้กับแต่ละ ส่วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศ

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเช่าที่ได้รับจากสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดงเป็น ส่วนหนึ่งของรายได้อื่น ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่าเช่า ค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

กลุ่มบริษัทและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย (Projected Unit Credit Method) ที่ประมาณการไว้ โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น

4.15 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทได้เกิดภาระที่จะต้องจ่ายเงินตามข้อผูกพันทางกฎหมายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจำนวนที่ต้องจ่าย สามารถประมาณการได้อย่างมีเหตุผล

4.16 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รายการต่าง ๆ ของแต่ละบริษัทที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

กิจการในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ย

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกรับรู้เป็นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

4.17 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้นบริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

4.18 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลำดับ

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน คือ จำนวนภาษีเงินได้ที่ต้องชำระโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีสำหรับปี กำไรทางภาษีแตกต่างจากกำไรที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเนื่องจากกำไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื่น ๆ และไม่ได้รวมรายการที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันคำนวณโดยใช้อัตราภาษี ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการคำนวณกำไรทางภาษี (ฐานภาษี) กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรทางภาษีจะมีจำนวนเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้โดยมีการทบทุนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อกำไรทางภาษีที่จะนำมาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทำเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทคำนวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน

4.19 กำไรต่อหุ้น

ขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปี ด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปี

ปรับลด

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดจากการแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

4.20 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณการ รายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ มีดังนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประมาณการส่วนลดจ่าย

กลุ่มบริษัทได้ประมาณการส่วนลดจ่ายที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต ซึ่งการประมาณการสัดส่วนร้อยละของส่วนลดที่คาดว่าจะต้องจ่าย โดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ค่าเพื่อสินค้าล้าสมัย เสื่อมคุณภาพ และราคาขายต่ำกว่าทุน

กลุ่มบริษัทได้ประมาณการค่าเพื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ประมาณการค่าเพื่อสำหรับสินค้าที่มีราคาขายต่ำกว่าทุนเพื่อให้สะท้อนถึงประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากสินค้าที่มีราคาขายต่ำกว่าทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากราคาขายที่ได้มีการตกลงกับลูกค้าและแนวโน้มของราคาขายในตลาด

การด้อยค่าของเงินลงทุน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะมีการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นระยะเวลาานโดยประเมินจากผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทนั้น ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าซาก สำหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อมีข้อบ่งชี้และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกรณีนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานและการประมาณการบางประการ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

นี่เป็นตาม โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราภาระ และอัตราเงินเพื่อ เป็นต้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรู้จำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต ในแต่ละช่วงเวลา

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิ เลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ย การกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มี มูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและ หลักประกันที่คล้ายคลึง

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลย พินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและ ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

4.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

เครื่องมือทางการเงินอื่นที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบฐานะทางการเงินเป็นรายการที่มีระยะเวลาครบกำหนดสั้น และมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหารของกิจการเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
เงินสดในมือ	5,352,129	172,899	58,506	74,739
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	50,456,935	103,887,046	1,637,052	47,691,068
รวม	<u>55,809,064</u>	<u>104,059,945</u>	<u>1,695,558</u>	<u>47,765,807</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี (พ.ศ. 2566: ร้อยละ 0.25 ต่อปี)

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สุทธิ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)				
แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	606,319	3,506,366	606,319	3,506,366
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-	-
เกินกำหนดชำระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน	-	-	-	-
เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	-	-	-	-
รวม	<u>606,319</u>	<u>3,506,366</u>	<u>606,319</u>	<u>3,506,366</u>
ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือบริษัทอื่น				
แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	187,140,991	191,648,101	70,220,009	95,187,105
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	7,848,965	7,863,762	2,989,308	1,135,259
เกินกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน	-	3,135,000	-	-
เกินกำหนดชำระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน	-	2,922,895	-	-
เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	1,905,616	2,200,926	1,905,616	2,200,926
รวม	<u>196,895,572</u>	<u>207,770,684</u>	<u>75,114,933</u>	<u>98,523,290</u>
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	<u>(3,477,856)</u>	<u>(2,477,011)</u>	<u>(1,968,751)</u>	<u>(2,477,011)</u>
สุทธิ	<u>193,417,716</u>	<u>205,293,673</u>	<u>73,146,182</u>	<u>96,046,279</u>
รวมลูกหนี้การค้า สุทธิ	<u>194,024,035</u>	<u>208,800,039</u>	<u>73,752,501</u>	<u>99,552,645</u>
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น-บุคคลและบริษัทอื่น	5,556,239	12,381,914	3,042,467	7,955,906
เงินมัดจำค่าที่ดิน	77,641,400	72,641,400	-	-
เงินทรองจ่าย-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	14,520,000	-	-	-
เงินทรองจ่าย	42,666	1,115,636	18,180	1,800
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ (หมายเหตุ 7)	4,650,550	34,180,797	-	-
เงินค้ำประกันผลงาน	-	1,323,800	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า-บริษัทอื่น	2,466,826	7,766,159	1,914,555	2,280,886
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	8,168,109	8,263,392	3,931,595	6,965,109
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	2,053	712,699	-	-
รายได้ค้างรับ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	404,960	714,862	404,960	714,862
รายได้ค้างรับ-บริษัทอื่น	1,539,086	3,774,209	-	-
รวม	<u>114,991,889</u>	<u>142,874,868</u>	<u>9,311,757</u>	<u>17,918,563</u>
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	<u>(1,354,554)</u>	<u>(2,946,130)</u>	<u>(1,354,555)</u>	<u>(1,436,639)</u>
รวมลูกหนี้อื่น สุทธิ	<u>113,637,335</u>	<u>139,928,738</u>	<u>7,957,202</u>	<u>16,481,924</u>
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สุทธิ	<u>307,661,370</u>	<u>348,728,777</u>	<u>81,709,703</u>	<u>116,034,569</u>

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้ทำการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้า จำนวน 46.46 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 : จำนวน 74.79 ล้านบาท) ซึ่งเป็นแบบ “ไม่มีสิทธิเรียกร้องความเสียหาย” กับทางบริษัทให้แก่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งและได้ตัดรายการลูกหนี้การค้าดังกล่าวจากบัญชีแล้ว (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21)

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ยอดต้นปี	5,423,141	8,678,781	3,913,650	7,594,461
รับรู้กำไรในงบกำไรขาดทุน	(590,731)	(3,255,640)	(509,344)	(3,680,811)
ยอดปลายปี	4,832,410	5,423,141	3,323,306	3,913,650

7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกันในบริษัทหรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัท มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท พลาทาร์พ จำกัด	ประเทศไทย	โดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด	ประเทศไทย	โดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท สกลฤทธิ์ อินโนเวชั่น จำกัด*	ประเทศไทย	โดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จำกัด	ประเทศไทย	โดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จำกัด	ประเทศกัมพูชา	โดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ประเทศไทย	โดยการถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด	ประเทศไทย	โดยการถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จำกัด	ประเทศไทย	โดยการถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด	ประเทศไทย	โดยการถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 4 จำกัด	ประเทศไทย	โดยการถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด	ประเทศไทย	โดยการถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท กภาพลินผู้รุ่งเรือง ไบโอ เพาเวอร์ 2012 จำกัด	ประเทศไทย	โดยการถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท โน โชมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ประเทศไทย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด	ประเทศไทย	ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท ไชยคี้อย่าง จำกัด	ประเทศไทย	ผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมกรร่วมกัน
บริษัท ทรัพย์ธีรรัตน์ จำกัด	ประเทศไทย	กรรมกรร่วมกัน

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ชื่อบริษัท	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท โชนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด*	ประเทศไทย	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันของบริษัทย่อย
บริษัท โชนาชัย ออโต้ เพรสซิ่ง จำกัด*	ประเทศไทย	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันของบริษัทย่อย
บริษัท โชนาชัย อีสเทิร์น เพรสซิ่ง จำกัด*	ประเทศไทย	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันของบริษัทย่อย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ*	ประเทศไทย	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันของบริษัทย่อย
บริษัท ซีเอ็นซี ดี-เทคซ์ จำกัด*	ประเทศไทย	กรรมการร่วมกันของบริษัทย่อย

*สิ้นสุดการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท - บริษัท สกุลฐิณี อินโนเวชั่น จำกัด ทั้งหมดแล้ว

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขาย	ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่าและจากการบริการ	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 0.45 ถึงร้อยละ 9.0ต่อปี
รายได้อื่น	ราคาตลาด
ค่าเช่าและค่าบริการ	ราคาตามสัญญา
ค่าบริหารจัดการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่านายหน้า	ราคาตามสัญญา
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนทางการเงิน	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินค้า	ราคาตลาด
ซื้อ - ขายสินทรัพย์	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัทมีรายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด				
รายได้จากการบริการ	-	-	300,000	300,000
ค่าเช่า	-	-	480,000	480,000
ค่าน้ำค่าไฟ	-	-	1,690,729	2,101,023
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	1,324,658	212,434

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด				
ดอกเบี๋ยรับ	-	-	39,186,582	39,351,640
รานได้ค่าเช่า	-	-	14,400	-
ค่าบริหารจัดการ	-	-	6,000,000	4,000,000
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด				
ดอกเบี๋ยรับ	-	-	925,309	61,434
รายได้ค่าเช่า	-	-	26,400	12,600
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด				
รายได้ค่าเช่า	-	-	104,160	12,600
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 4 จำกัด				
รายได้ค่าเช่า	-	-	14,400	12,600
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด				
รายได้ค่าเช่า	-	-	84,000	12,600
บริษัท กภาพสินธุ์รุ่งเรือง ไปโอ เพาเวอร์ 2012 จำกัด				
รายได้ค่าเช่า	-	-	14,400	12,600
บริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด				
ค่าบริหารจัดการ	-	-	-	1,500,000
บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด				
รายได้จากการขาย	10,858,352	41,889,495	10,858,352	41,889,495
ค่านายหน้า	6,292,562	10,578,492	6,292,562	10,578,492
บริษัท โชนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด				
ซื้อสินค้า	33,022,194	35,629,448	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,775	29,651	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	1,821,988	2,268,454	-	-
รายได้อื่น	-	1,335,114	-	-
บริษัท โชนำชัย ออโต้ เพรสซิ่ง จำกัด				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,240,326	8,515,843	-	-
บริษัท สกนุชชี อินโนเวชั่น จำกัด				
ดอกเบี๋ยรับ	-	-	-	7,363,806

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี จำกัด				
ดอกเบี๋ยรับ	-	-	-	85,890
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	739,514	291,910
บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จำกัด				
รายได้ค่าบริหารจัดการ	992,659	1,530,953	992,659	1,530,953
กรรมการ				
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	35,996,355	37,987,330	28,116,074	30,637,173
ต้นทุนทางการเงิน	421,724	435,128	-	-

ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ลูกหนี้การค้า				
บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	606,319	3,506,366	606,319	3,506,366
เงินตรรองจ่าย				
กรรมการ	14,520,000	-	-	-
ลูกหนี้อื่น - เงินย่ำล่วงหน้าค่าสินค้า สุทธิ				
บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด	20,143,904	21,173,903	-	-
บริษัท โชคนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด	-	28,500,248	-	-
รวม	20,143,904	49,674,151	-	-
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(15,493,354)	(15,493,354)	-	-
สุทธิ	4,650,550	34,180,797	-	-
รายได้ค้างรับ				
บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จำกัด	404,960	714,862	404,960	714,862

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า – บริษัท แก้วลำควน กรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยทางอ้อม – บริษัท ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จำกัด ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้ของบริษัทย่อยทางอ้อมในข้อหาผิดสัญญาไม่ชำระคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าแก่บริษัทย่อยทางอ้อม เป็นเงินทั้งสิ้น 15.49 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ซึ่งต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาให้บริษัท แก้วลำควน กรุ๊ป จำกัด ชำระเงินจำนวน 15.49 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น และต้องไม่เกิน 1.12 ล้านบาท แก่บริษัทย่อยทางอ้อม แต่ปรากฏว่า บริษัทดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ศาลจึงได้ออกหมายบังคับคดีเพื่อยึด และอายัดทรัพย์สิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เจ้าพนักงานบังคับคดีอยู่ระหว่างการดำเนินการขายทรัพย์สินทอดตลาด

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้บันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 15.49 ล้านบาท สุทธิจากยอดคงค้างเจ้าหนี้การค้าจำนวน 5.68 ล้านบาท แล้วในงบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ				
แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
เงินต้น	-	-	-	110,456,292
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	2,861,867
รวม	-	-	-	113,318,159
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	(27,735,745)
สุทธิ	-	-	-	85,582,414
ประกอบด้วย				
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด	-	-	-	85,582,414
บริษัท สกลู๊ ซี อินโนเวชั่น จำกัด	-	-	-	27,735,745
รวม	-	-	-	113,318,159
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	(27,735,745)
สุทธิ	-	-	-	85,582,414

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
รายการเคลื่อนไหว – เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ ดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้				
มูลค่าตามบัญชีต้นปี สุทธิ	-	-	85,582,414	9,104,336
เพิ่มขึ้น	-	-	6,472,374	147,834,805
ลดลง	-	-	(86,507,723)	(45,095,753)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(5,547,065)	(26,260,974)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุทธิ	-	-	-	85,582,414
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ				
เงินต้น	-	-	721,617,129	779,103,606
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	104,896,518	90,440,201
รวม	-	-	826,513,647	869,543,807
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(506,367)	(101,501,445)
รวม	-	-	826,007,280	768,042,362
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-
สุทธิ	-	-	826,007,280	768,042,362
ประกอบด้วย				
บริษัท สกุลฤทธิ์ ซี อิน โนวชั่น จำกัด	-	-	-	100,974,178
บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด	-	-	826,513,647	768,569,629
รวม	-	-	826,513,647	869,543,807
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(506,367)	(101,501,445)
รวม	-	-	826,007,280	768,042,362
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-
สุทธิ	-	-	826,007,280	768,042,362
รายการเคลื่อนไหว - เงินให้กู้ยืมระยะยาวและ ดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้				
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	-	-	768,042,362	757,239,743
เพิ่มขึ้น	-	-	73,445,805	446,520,075
ลดลง	-	-	(9,533,352)	(335,051,460)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น)	-	-	(5,947,535)	(100,665,996)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	-	-	826,007,280	768,042,362

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

การเปลี่ยนแปลงของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดต้นปี	-	129,237,189
กลับรายการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(142,835,203)
รับรู้ขาดทุนในงบกำไรขาดทุน	-	14,104,381
ยอดปลายปี	-	506,367
ส่วนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย		
บริษัท สกุกู๋ ซี อินโนเวชั่น จำกัด	-	14,125,280
บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด	-	(20,899)
รวม	-	14,104,381

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
เงินต้น	-	38,673,390	43,215,263	29,000,000
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	1,164,748	1,340,977	504,344
รวม	-	39,838,138	44,556,240	29,504,344
ประกอบด้วย				
กรรมการ	-	9,071,695	-	-
บริษัท โชนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด	-	30,766,443	-	-
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จำกัด	-	-	17,031,423	16,291,910
บริษัท พลาททรัพย์ จำกัด	-	-	27,524,817	13,212,434
รวม	-	39,838,138	44,556,240	29,504,344

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
รายการเคลื่อนไหว – เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย ค้างจ่ายจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	39,838,138	24,366,557	29,504,344	-
เพิ่มขึ้น	4,042,307	17,105,981	21,064,171	29,504,344
ลดลง	(500,000)	(1,634,400)	(6,012,275)	-
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(43,380,445)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	-	39,838,138	44,556,240	29,504,344
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ				
บริษัท พลาทาร์พ จำกัด	-	-	100,000	100,000
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด	5,680,549	5,680,549	-	-
บริษัท โชนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด	-	3,239,687	-	-
รวม	5,680,549	8,920,236	-	-
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด	-	-	-	1,070,000
บริษัท โน โชมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	267,232	107,000	267,232	107,000
บริษัท พลาทาร์พ จำกัด	-	-	144,482	165,134
บริษัท โชนาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด	-	30,468,477	-	-
รวม	267,232	30,575,477	411,714	1,342,134
เจ้าหนี้อื่น - ค่านายหน้าค้างจ่าย				
บริษัท โน โชมิ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,510,475	2,656,729	1,510,475	2,656,729
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บริษัท พลาทาร์พ จำกัด	-	-	19,523	-
บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด	-	-	535,000	-
รวม	-	-	554,523	-
ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				

กลุ่มบริษัทมีการระงับการค้ำประกันให้แก่กันตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 และ 25

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น สุทธิ

เงินกู้ยืมนี้เป็นรายการลูกหนี้ของบริษัทซึ่งเคยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในระหว่างปี พ.ศ. 2567 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งจำนวน และได้ถดถองงบการเงินรวมของบริษัทย่อยออกจากงบการเงินรวมของบริษัท ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น มีดังนี้

	บาท
เงินให้กู้ยืม	142,835,204
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(142,835,204)
สุทธิ	-

9. สินค้าคงเหลือ สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม							
	ราคาทุน		ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ				สุทธิ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	ยอดยกมา		ยอดยกไป		พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
		พ.ศ. 2567	เพิ่มขึ้น	ลดลง	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
สินค้าสำเร็จรูป	64,516,463	62,451,758	(41,774,547)	(3,108,318)	-	(44,882,865)	19,633,598	20,677,211
สินค้าระหว่างผลิต	160,478,838	133,610,134	(33,094,579)	(12,747,445)	-	(45,842,024)	114,636,814	100,515,555
วัตถุดิบ	140,222,797	157,372,636	(66,145,323)	-	498,090	(65,647,233)	74,575,564	91,227,313
เชื้อเพลิง	50,432,970	49,142,749	-	-	-	-	50,432,970	49,142,749
สินค้าระหว่างทาง	4,675,077	3,905,616	-	-	-	-	4,675,077	3,905,616
รวม	420,326,145	406,482,893	(141,014,449)	(15,855,763)	498,090	(156,372,122)	263,954,023	265,468,444

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท							
	ราคาทุน		ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ				สุทธิ	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	ยอดยกมา		ยอดยกไป		พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
		พ.ศ. 2567	เพิ่มขึ้น	ลดลง	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
สินค้าสำเร็จรูป	59,788,239	62,355,320	(41,774,547)	(3,108,318)	-	(44,882,865)	14,905,374	20,580,773
สินค้าระหว่างผลิต	160,478,838	133,610,134	(33,094,579)	(12,747,445)	-	(45,842,024)	114,636,814	100,515,555
วัตถุดิบ	140,222,798	157,372,636	(66,145,323)	-	498,090	(65,647,233)	74,575,565	91,227,313
สินค้าระหว่างทาง	4,675,077	3,905,616	-	-	-	-	4,675,077	3,905,616
รวม	365,164,952	357,243,706	(141,014,449)	(15,855,763)	498,090	(156,372,122)	208,792,830	216,229,257

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 15.36 ล้านบาท ได้แสดงรวมอยู่ในต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (พ.ศ. 2566: จำนวน 51.74 ล้านบาท)

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

10. เงินลงทุนชั่วคราว

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท			
	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2566	
ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	
เงินลงทุนชั่วคราว :				
กองทุนรวมตราสารหนี้	234,810	234,810	234,810	237,340

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชั่วคราวมีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ยอดคงเหลือต้นปี	237,340	169,423	237,340	169,423
ซื้อระหว่างปี	-	170,000,000	-	170,000,000
ขายระหว่างปี	-	(169,999,001)	-	(169,999,001)
ปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน	(2,530)	66,918	(2,530)	66,918
ยอดคงเหลือปลายปี	234,810	237,340	234,810	237,340

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม อ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยผู้จัดการกองทุนผู้ออกตราสารนั้น มูลค่ายุติธรรมนี้ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 1 ของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

11. เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน

ประเภท	ใช้เป็นหลักประกัน	(หน่วย : บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ระยะสั้น	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะยาว แก่สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 25) และวงเงินหนังสือค้ำประกันของ ธนาคาร (หมายเหตุ 38)	56,091,438	40,290,141	-	-
ระยะยาว	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น แก่สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 21) และวงเงินหนังสือค้ำประกัน ของธนาคาร (หมายเหตุ 38)	8,202,925	8,205,389	8,006,928	8,010,319
	รวม	64,294,363	48,495,530	8,006,928	8,010,319

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ลูกหนี้กรรมสรรพากร	14,216,795	27,198,996	-	-
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ	5,345,285	5,394,140	4,155,490	3,495,703
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	1,048	326	-	-
อื่น ๆ	213,457	1,023,941	54,409	864,894
รวม	19,776,585	33,617,403	4,209,899	4,360,597

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม สุธิ

ชื่อบริษัท	ประเภท กิจการ	ประเทศ ที่จัดตั้ง	(หน่วย : บาท)					
			งบการเงินรวม					
			สัดส่วนถือหุ้นและ					
			ทุนชำระแล้ว		สิทธิออกเสียง		เงินลงทุนวิธีส่วนได้เสีย	
พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566			
บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จำกัด	ผลิต	กัมพูชา	-	USD 3,658,000	-	25%	-	30,590,879

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

			(หน่วย : บาท)					
			งบการเงินเฉพาะบริษัท					
			สัดส่วนถือหุ้นและ					
ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ทุนชำระแล้ว		สิทธิออกเสียง		เงินลงทุนวิธีราคาทุน	
			พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จำกัด	ผลิตเบาะรถยนต์	กัมพูชา	-	3,658,000	-	25%	-	31,083,855
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนสุทธิ							-	(9,870,715)
							-	21,213,140

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวนร้อยละ 6 ของที่บริษัทถืออยู่ให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทร่วมลดลงเหลือร้อยละ 19 ดังนั้น ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจึงได้จัดประเภทเงินลงทุนส่วนที่เหลือไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 มีดังต่อไปนี้

			(หน่วย : บาท)	
			งบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย)	
			พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
มูลค่าตามบัญชีต้นปี			30,590,879	24,075,344
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน			(2,692,730)	(2,928,825)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม			2,229,128	9,444,360
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม			(7,460,125)	-
จัดประเภทเงินลงทุนใหม่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน			(22,667,152)	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี			-	30,590,879

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปดังนี้

			(หน่วย : บาท)	
			พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			-	64,523,471
สินทรัพย์อื่น (ไม่รวมเงินสด)			-	242,683,176
หนี้สินรวม			-	(184,843,128)
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม			-	122,363,519
รายได้			226,460,039	370,465,662
ค่าใช้จ่าย			(217,543,527)	(332,688,224)
กำไรสุทธิสำหรับปี			8,916,512	37,777,438

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่รับรู้ในงบการเงินรวม

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย)	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทรวม	-	122,363,519
สัดส่วนเงินลงทุน	-	25%
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม	-	30,590,880

การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมได้ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทรวม ดังต่อไปนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ข้อมูลทางการเงิน	จัดทำโดยผู้บริหารของบริษัทรวม ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี	ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัทรวมแล้ว

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แม้ว่า บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในบริษัทรวมดังกล่าวคำนวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่า มูลค่าเงินลงทุนจะไม่มีแตกต่างอย่างมีสาระสำคัญหากรายการดังกล่าวคำนวณจากงบการเงินซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว โดยงบการเงินที่ตรวจสอบดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญจากงบการเงินที่จัดทำโดยผู้บริหาร บริษัทจึงไม่ได้ปรับปรุงส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทรวมที่เคยรับรู้ไว้ในงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)
มูลค่าตามบัญชีต้นงวด	21,213,140
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	9,870,715
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม	(7,460,125)
การเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุนในบริษัทรวม	(23,623,730)
มูลค่าตามบัญชีปลายงวด	-

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ

บริษัท	ประเภทกิจการ	(หน่วย : บาท)					
		งบการเงินเฉพาะบริษัท					
		ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		เงินลงทุนวิธีราคาทุน	
พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566		
บริษัทย่อยทางตรง							
บริษัท พลาทรีพี จำกัด	ให้เช่าสังหาริมทรัพย์	80,000,000	80,000,000	100%	100%	80,000,000	80,000,000
บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	400,000,000	400,000,000	100%	100%	399,999,980	399,999,980
บริษัท สกฤกษ์ อินโนเวชั่น จำกัด	ออกแบบและจำหน่ายยานพาหนะ	-	400,000,000	-	50.01%	-	200,040,000
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี จำกัด	โรงฟอกหนัง	90,000,000	1,000,000	100%	100%	89,999,800	89,999,800
รวม						569,999,780	681,039,780
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน						-	(200,040,000)
สุทธิ						569,999,780	569,999,780

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเภทกิจการ	(หน่วย : บาท)					
		ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		เงินลงทุนวิธีราคาทุน	
		31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
บริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือผ่านบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด							
บริษัท ชัยวัฒนา กรีน	ประกอบกิจการให้คำปรึกษา						
แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ด้านการบริหารจัดการโครงการ						
	พลังงานทดแทน	5,000,000	5,000,000	100%	100%	4,999,980	4,999,980
บริษัท ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จำกัด	ส่งออกชิ้นไม้สับ	10,000,000	10,000,000	80%	80%	9,599,880	9,599,880
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	510,109,300	510,109,300	100%	100%	580,109,100	580,109,100
บริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือผ่านบริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด (หลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น)							
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด	โรงกำจัดขยะและผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากขยะ	200,000,000	200,000,000	100%	100%	170,019,465	170,019,465
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 4 จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	79,500,000	79,500,000	100%	100%	71,498,788	71,498,788
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	1,030,000,000	1,030,000,000	100%	100%	203,316,787	203,316,787
บริษัท กาฬสินธุ์รุ่งเรือง ใบบโอเพาเวอร์ 2012 จำกัด	โรงกำจัดขยะและผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากขยะ	62,000,000	62,000,000	75%	75%	39,191,581	39,191,581

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้

เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง

บริษัท สกลฤทธิ์ อินโนเวชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท สกลฤทธิ์ อินโนเวชั่น จำกัด ให้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันในราคาขายเป็นจำนวน 1 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงิน จำนวน 64.12 ล้านบาท ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้นำงบการเงินของบริษัท สกลฤทธิ์ อินโนเวชั่น จำกัด มารวมในการจัดทำงบการเงินรวมจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มบริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท สกลฤทธิ์ อินโนเวชั่น จำกัด ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 มีดังต่อไปนี้

	<u>(หน่วย : บาท)</u>
สินทรัพย์	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,026,472
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	18,194,192
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ	10,709
สินทรัพย์อื่น ๆ	34,695,851
รวมสินทรัพย์	<u>58,927,224</u>
หนี้สิน	
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	43,380,445
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	31,627,524
หนี้สินตามสัญญาเช่า	25,991,524
หนี้สินอื่น ๆ	212,089,797
รวมหนี้สิน	<u>313,089,290</u>
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินสุทธิ ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน	(254,162,066)
หัก หนี้สินส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	127,256,520
หัก หนี้สินที่เป็นส่วนของกลุ่มบริษัทเอง	128,709,923
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยในส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท	<u>1,804,377</u>
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,000,000
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย	<u>(6,026,472)</u>
เงินสดจ่ายสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	<u>(5,026,472)</u>

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

กลุ่มบริษัทได้บันทึกขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน	1,804,377
บวก เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,000,000
หัก หนี้สินจากภาระค้ำประกัน	(65,124,393)
ผลกระทบจากการจำหน่ายบริษัทย่อยที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน	(62,320,016)
หัก ส่วนต่างจากการถดถอยงบการเงินของบริษัทย่อยออกจากงบการเงินรวม	(1,804,377)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(64,124,393)

กลุ่มบริษัทรวมผลการดำเนินงานของบริษัท สกลรัฐฯ อิน โนเวชั่น จำกัด จนถึงวันที่ขายในงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)
รายได้	37,692,217
ค่าใช้จ่าย	(61,006,967)
ขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน	(23,314,750)
ขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(11,659,706)
ขาดทุนส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(11,655,044)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2567 ของบริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้มีมติพิเศษให้เลิกการดำเนินงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

บริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนโดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด ในมูลค่าเงินลงทุน จำนวน 205.71 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งการเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นการซื้อธุรกิจ อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี พ.ศ. 2567 กลุ่มบริษัทได้ทบทวนการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สินที่ได้รับมาของบริษัทย่อยอีกครั้ง และได้ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีภาระผูกพันตามข้อตกลงเพิ่มเติมในสัญญาซื้อขายเงินลงทุนที่จะต้องจ่ายชำระเงินเพิ่มเติม จำนวน 10 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากบริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด ขณะคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับที่ดิน ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน ซึ่งมีข้อพิพาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังมีได้บันทึกที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน จำนวน 6.71 ล้านบาท และภาระผูกพัน จำนวน 10 ล้านบาท ดังกล่าวในงบการเงิน เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนในผลของคดี

ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้สำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สำคัญตามที่ได้ปรับปรุงใหม่ มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12,455,667
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	49,817,162
สินค้าคงเหลือ	3,581,448
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,921,129
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	108,224,464
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ	4,062
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(29,485,504)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(9,462,163)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	(30,000,000)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(62,640,526)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(451,852)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,028,684)
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	147,000,000
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(29,400,000)
สินทรัพย์ สุทธิ	161,535,203
สิ่งตอบแทนที่โอนให้	205,706,677
ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ	44,171,474

ข้อมูลเพิ่มเติม

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และงบการเงินของบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ร้อยละของสินทรัพย์ ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม		ร้อยละของรายได้ ที่รวมอยู่ในรายได้รวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
บริษัท พลทาร์พ์ จำกัด	5.24	5.01	1.82	2.08
บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด	49.41	47.73	38.94	29.21
บริษัท สกิลูจี อินโนเวชั่น จำกัด	-	1.53	-	2.17
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี จำกัด	2.15	2.51	-	-

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

โดยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม มีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	(ร้อยละ)		(หน่วย : บาท)			
	สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จจัดสรรสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมสะสม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
บริษัทย่อยทางตรง						
บริษัท สกุกูชี อินโนเวชั่น จำกัด	-	49.99	(11,655,044)	(214,278,607)	-	(115,601,477)
บริษัทย่อยทางอ้อม						
บริษัท ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จำกัด	20.00	20.00	-	-	-	-
บริษัท กาฬสินธุ์รุ่งเรือง ไบโอเพาเวอร์ 2012 จำกัด	25.00	25.00	(1,401,329)	(375,261)	11,437,052	12,838,382
รวม			(13,056,373)	(214,653,868)	11,437,052	(102,763,095)

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริษัทย่อยทางอ้อม – บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด และบริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด ได้นำใบหุ้นไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะยาวกับสถาบันการเงิน ตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

15. เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน สุทธิ

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	(หน่วย : บาท)						
		งบการเงินรวม						
		ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน		ตราสารทุนที่วัดมูลค่าสุทธิรวมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
		พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	
บริษัท สหอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย จำกัด	ฟอกหนัง		6,000,000	6,000,000	2.27%	2.27%	390,000	390,000
บริษัท นครทองบ้านและที่ดิน จำกัด	รับเหมาก่อสร้าง		18,750,000	18,750,000	0.66%	0.66%	-	-
บริษัท เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.30 จำกัด	การจัดการน้ำเสีย		64,009,600	64,009,600	1.20%	1.20%	771,200	771,200
บริษัท เอ็นเอชเค สปรिंग (กัมพูชา) จำกัด	ประกอบเบาะรถยนต์		124,335,420	-	19.00%	-	23,623,730	-
บริษัท รัชย์บ้านเรา จำกัด	ผลิตไฟฟ้า		176,000,000	176,000,000	9.09%	9.09%	-	4,932,118
บริษัท แอควานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด	รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า		1,050,000,000	1,050,000,000	5.00%	5.00%	-	-
รวม							24,784,930	6,093,318

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

		(หน่วย : บาท)					
		งบการเงินเฉพาะบริษัท				ตราสารทุนที่วัดมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน			
		พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
บริษัท สหอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย จำกัด	ฟอกหนัง	6,000,000	6,000,000	1.67%	1.67%	300,000	300,000
บริษัท นครทองบ้านและที่ดิน จำกัด	รับเหมาก่อสร้าง	18,750,000	18,750,000	0.66%	0.66%	-	-
บริษัท เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.30จำกัด	การจัดการน้ำเสีย	64,009,600	64,009,600	1.20%	1.20%	771,200	771,200
บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จำกัด	ประกอบเบาะ รถยนต์	124,335,420	-	19.00%	-	23,623,730	-
รวม						<u>24,694,930</u>	<u>1,071,200</u>

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รายงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว จำนวน 4.93 ล้านบาท ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (พ.ศ. 2566 : จำนวน 9.21 ล้านบาท)

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

	(หน่วย : บาท)									
	งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)									
	ที่ดิน	ที่ดินภายใต้สัญญาเช่า	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	เครื่องจักร	อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	เครื่องตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566										
ราคาทุน	408,624,284	19,233,656	77,769,757	542,677,417	1,887,478,029	76,794,916	26,675,500	81,524,488	46,584,779	3,167,362,826
มูลค่ายุติธรรม	476,479,170	-	-	-	-	-	-	-	-	476,479,170
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(2,243,296)	(27,207,492)	(308,936,459)	(616,334,079)	(27,793,576)	(16,938,344)	(42,714,846)	-	(1,042,168,092)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-	-	(368,000,000)	-	-	-	-	(368,000,000)
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ	885,103,454	16,990,360	50,562,265	233,740,958	903,143,950	49,001,340	9,737,156	38,809,642	46,584,779	2,233,673,904
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567										
มูลค่าตามบัญชีต้นปี สุทธิ	885,103,454	16,990,360	50,562,265	233,740,958	903,143,950	49,001,340	9,737,156	38,809,642	46,584,779	2,233,673,904
ซื้อสินทรัพย์	-	13,618,082	100,000	2,859,946	91,309,918	2,386,338	767,751	12,804,638	15,450,874	139,297,547
ขายสินทรัพย์ สุทธิ	-	-	-	-	(28,625,503)	(22,801)	(99)	(4,271,422)	(9,007,058)	(41,926,883)
ตัดจำหน่าย สุทธิ	-	-	-	-	(2,070,995)	-	-	(4)	-	(2,070,999)
โอนเข้า (ออก) สินทรัพย์ สุทธิ	-	-	-	5,797,921	16,413,795	243,223	399,400	-	(22,854,339)	-
โอนไปเป็นสิทธิในการให้บริการ (หมายเหตุ 18)	-	-	-	-	-	-	-	-	(122,617)	(122,617)
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)	-	-	-	-	(6,202,113)	(62,607)	(63,946)	(11,865,526)	-	(18,194,192)
ค่าเสื่อมราคา	-	(1,389,376)	(4,900,813)	(12,370,825)	(87,621,183)	(5,256,409)	(2,587,142)	(8,278,740)	-	(122,404,488)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุทธิ	885,103,454	29,219,066	45,761,452	230,028,000	886,347,869	46,289,084	8,253,120	27,198,588	30,051,639	2,188,252,272
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567										
ราคาทุน	408,624,284	32,851,738	77,869,757	551,335,284	1,464,196,782	71,374,963	26,566,805	64,817,721	30,051,639	2,727,688,973
มูลค่ายุติธรรม	476,479,170	-	-	-	-	-	-	-	-	476,479,170
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(3,632,672)	(32,108,305)	(321,307,284)	(577,848,913)	(25,085,879)	(18,313,685)	(37,619,133)	-	(1,015,915,871)
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ	885,103,454	29,219,066	45,761,452	230,028,000	886,347,869	46,289,084	8,253,120	27,198,588	30,051,639	2,188,252,272

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท							
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องจักร	อุปกรณ์และ เครื่องมือเครื่องใช้	เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งสำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566								
ราคาทุน	234,963,422	360,718,128	572,308,976	73,820,767	22,441,601	57,252,768	14,602,141	1,336,107,803
มูลค่ายุติธรรม	426,064,578	-	-	-	-	-	-	426,064,578
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(257,121,775)	(285,779,846)	(25,893,242)	(13,226,939)	(33,712,290)	-	(615,734,092)
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ	661,028,000	103,596,353	286,529,130	47,927,525	9,214,662	23,540,478	14,602,141	1,146,438,289
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567								
มูลค่าตามบัญชีต้นปี สุทธิ	661,028,000	103,596,353	286,529,130	47,927,525	9,214,662	23,540,478	14,602,141	1,146,438,289
ซื้อสินทรัพย์	-	2,709,947	56,829,390	1,752,237	762,511	12,315,888	3,091,787	77,461,760
ขายสินทรัพย์ สุทธิ	-	-	(28,625,503)	(140)	(99)	(4,271,426)	-	(32,897,168)
โอนเข้า (ออก) สินทรัพย์ สุทธิ	-	5,797,921	10,675,195	243,223	399,400	-	(17,115,739)	-
ค่าเสื่อมราคา	-	(7,320,297)	(30,762,293)	(4,929,399)	(2,464,589)	(6,344,537)	-	(51,821,115)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุทธิ	661,028,000	104,783,924	294,645,919	4,993,446	7,911,885	25,240,403	578,189	1,139,181,766
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567								
ราคาทุน	234,963,422	369,225,996	593,224,101	68,438,737	22,533,333	59,551,514	578,189	1,348,515,292
มูลค่ายุติธรรม	426,064,578	-	-	-	-	-	-	426,064,578
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(264,442,072)	(298,578,182)	(23,445,291)	(14,621,448)	(34,311,111)	-	(635,398,104)
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ	661,028,000	104,783,924	294,645,919	44,993,446	7,911,885	25,240,403	578,189	1,139,181,766

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร ในงบการเงินรวมราคาตามบัญชี จำนวน 1,541.58 ล้านบาท (พ.ศ. 2566: 1,597.80 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษัทราคาตามบัญชี จำนวน 661.03 ล้านบาท (พ.ศ. 2566: 541.03 ล้านบาท) นำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 และข้อ 25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ราคาทุน 440.04 ล้านบาท (พ.ศ. 2566: 392.65 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และราคาทุน 395.22 ล้านบาท (พ.ศ. 2566: 345.66 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ได้ตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทมีสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน จำนวน 208.77 ล้านบาท (พ.ศ. 2566: 196.67 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และราคาทุน 156.71 ล้านบาท (พ.ศ. 2566: 177.44 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะบริษัท

ค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนมีดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	16,399,117	15,009,741
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	5,111,522	3,654,535
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	795,000	1,275,000
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	43,200	-
รวม	22,348,839	19,939,276

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุทธิ

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
ราคาทุน	15,555,253	14,894,631
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(7,500,812)	(6,880,169)
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ	<u>8,054,441</u>	<u>8,014,462</u>
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567		
มูลค่าตามบัญชีต้นปี สุทธิ	8,054,441	8,014,462
ซื้อระหว่างปี	11,000	-
จำหน่าย สุทธิ	(2)	-
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)	(10,709)	-
ค่าตัดจำหน่าย	(1,437,615)	(1,428,083)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุทธิ	<u>6,617,115</u>	<u>6,586,379</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567		
ราคาทุน	15,566,251	14,894,631
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(8,949,136)	(8,308,252)
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ	<u>6,617,115</u>	<u>6,586,379</u>

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

18. สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน สุทธิ

	(หน่วย : บาท)				รวม
	งบการเงินรวม				
	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	อุปกรณ์สำนักงาน	เครื่องตกแต่งและ ติดตั้งสำนักงาน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566					
ราคาทุน	127,554,200	154,288,485	1,092,276	26,799	282,961,760
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,803,737)	(1,763,687)	(135,202)	(470)	(3,703,096)
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ	<u>125,750,463</u>	<u>152,524,798</u>	<u>957,074</u>	<u>26,329</u>	<u>279,258,664</u>
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567					
มูลค่าตามบัญชียกมา	125,750,463	152,524,798	957,074	26,329	279,258,664
รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (หมายเหตุ 16)	-	122,617	-	-	122,617
ซื้อระหว่างปี	70,566	1,543,228	19,5481	-	1,809,275
ค่าตัดจำหน่าย	(5,909,038)	(7,100,223)	(31,981)	(2,680)	(13,043,922)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุทธิ	<u>119,911,991</u>	<u>147,090,420</u>	<u>1,120,574</u>	<u>23,649</u>	<u>268,146,634</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567					
ราคาทุน	127,624,766	155,954,330	1,287,757	26,799	284,893,652
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(7,712,775)	(8,863,910)	(167,183)	(3,150)	(16,747,018)
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ	<u>119,911,991</u>	<u>147,090,420</u>	<u>1,120,574</u>	<u>23,649</u>	<u>268,146,634</u>

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด ได้เข้าทำสัญญากับเทศบาลนครนครสวรรค์ในการรับจ้างทำงานกำจัดขยะตามโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งกำหนดให้บริษัทย่อยดังกล่าวก่อสร้างอาคารและระบบกำจัดขยะตามที่ระบุในสัญญาบนพื้นที่เช่าจากเทศบาลนครสวรรค์ โดยมีระยะเวลาการเช่าตามสัญญาการรับจ้างทำงานกำจัดขยะ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครสวรรค์เมื่อครบกำหนดในสัญญาดังกล่าวโดยไม่คิดมูลค่า นอกจากนี้บริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาสัญญาฉบับดังกล่าวตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 “เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ” แล้วพบว่าสัญญาดังกล่าวมีลักษณะอยู่ภายใต้ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ดังนั้นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจึงบันทึกสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทานเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการก่อสร้างสินทรัพย์ตามข้อตกลงสัมปทานและตัดจำหน่ายสิทธิดังกล่าวตลอดอายุสัญญาสัมปทาน

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

19. สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า สุทธิ

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ตามที่ได้ปรับปรุงใหม่)		
ราคาทุน	202,260,110	-
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(36,527,484)	-
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ	<u>165,732,626</u>	<u>-</u>
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567		
มูลค่าตามบัญชีต้นปี สุทธิ	165,732,626	-
ซื้อสินทรัพย์	15,887,850	-
ค่าตัดจำหน่าย	(27,998,720)	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี สุทธิ	<u>153,621,756</u>	<u>-</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567		
ราคาทุน	218,147,960	-
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(64,526,204)	-
มูลค่าตามบัญชี สุทธิ	<u>153,621,756</u>	<u>-</u>

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	7,515,889	6,550,872	-	-
เงินมัดจำ	10,629,333	6,738,996	397,996	345,997
เงินมัดจำ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	-	-	100,000	100,000
อื่น ๆ	6,400	1,189,403	-	-
รวม	18,151,622	14,479,271	497,996	445,997

21. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	48,224,744	50,201,523	48,224,744	45,932,854
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	219,727,857	224,211,817	136,470,000	136,470,000
- ทรัสต์รีซีท	17,761,883	87,964,028	17,761,883	87,964,028
รวม	285,714,484	362,377,368	202,456,627	270,366,882

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่มีรายละเอียดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 มีดังนี้

งบการเงินรวม

ประเภทเงินกู้	(หน่วย : ล้านบาท)				อัตราดอกเบี้ย	เงื่อนไขการชำระ
	วงเงิน		ใช้ไป			
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	70.00	80.00	48.22	50.20	ร้อยละ 7.28 – 7.38 ต่อปี (ร้อยละ 7.28 – 7.38 ต่อปี)	ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน
ตัวสัญญาใช้เงิน	753.00	793.00	219.73	224.21	MOR – 2.00% ต่อปี (MOR – 2.00% ต่อปี)	ชำระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกำหนดชำระภายใน 1-3 เดือน นับจากวันที่ในตัวสัญญาใช้เงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นและ ทรัสต์รีซิท			17.76	87.96	ร้อยละ 7.97-8.71 ต่อปี (ร้อยละ 6.14 – 7.95 ต่อปี)	ชำระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับเงินกู้
เงินกู้ยืมตามสัญญาขาย ลดหนี้กับสถาบันการเงิน*	300.00	300.00	46.09	74.79	MRR – 2.125% ต่อปี (MRR – 2.125% ต่อปี)	---

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ประเภทเงินกู้	(หน่วย : ล้านบาท)				อัตราดอกเบี้ย	เงื่อนไขการชำระ
	วงเงิน		ใช้ไป			
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	60.00	60.00	48.22	45.93	ร้อยละ 7.28 – 7.38 ต่อปี (ร้อยละ 7.28 – 7.38 ต่อปี)	ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	640.00	640.00	136.47	136.47	MOR – 2.00% ต่อปี (MOR – 2.00% ต่อปี)	ชำระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกำหนดชำระภายใน 1-3 เดือน นับจากวันที่ในตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นและ ทรัสต์รีซีท			17.76	87.96	ร้อยละ 7.97-8.71 ต่อปี (ร้อยละ 6.14 – 7.95 ต่อปี)	ชำระดอกเบี้ยทุกเดือนและเงินต้นจะครบกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับเงินกู้
เงินกู้ยืมตามสัญญาขาย ลดหนี้กับสถาบันการเงิน*	300.00	300.00	46.09	74.79	MRR – 2.125% ต่อปี (MRR – 2.125% ต่อปี)	---

*วงเงินกู้ยืมตามสัญญาขายลดหนี้กับสถาบันการเงินใช้ไปเกิดจากบริษัทได้ทำการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าซึ่งเป็น “แบบไม่มีสิทธิเรียกร้องความเสียหาย” กับทางบริษัทให้แก่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง และบริษัทได้ตัดรายการลูกหนี้การค้าดังกล่าวจากบัญชีแล้ว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานของบริษัทย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 บวกด้วยผลประโยชน์จากการประกันอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เงินฝากประจำตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และกรรมการของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยร่วมกันค้ำประกัน รวมทั้งห้ามนำเครื่องจักรของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดๆ

22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	5,680,549	8,920,236	-	-
บริษัทอื่น	133,291,897	141,408,889	125,838,660	133,425,210
รวม	<u>138,972,446</u>	<u>150,329,125</u>	<u>125,838,660</u>	<u>133,425,210</u>
เจ้าหนี้อื่น				
บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	267,232	30,575,477	411,714	1,342,134
บริษัทอื่น	33,851,268	65,422,242	30,925,836	41,291,523
ค่านายหน้าค้ำจ่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	1,510,475	2,656,729	1,510,475	2,656,729
ค่านายหน้าค้ำจ่าย	17,34,777	985,878	1,734,777	985,878
เงินทดลองรับ - บริษัทอื่น	32,323	14,272	-	-
โบนัสและเงินเดือนค้างจ่าย	14,078,004	18,996,442	13,660,658	17,295,156
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)	-	-	554,523	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - บริษัทอื่น	15,528,547	25,628,580	7,411,714	8,438,711
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	645,381	9,252,095	645,381	1,129,517
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2,476,777	3,401,341	1,649,428	2,236,051
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์และก่อสร้าง	1,840,515	-	-	-
รวม	<u>71,965,299</u>	<u>156,933,056</u>	<u>58,504,506</u>	<u>75,375,699</u>
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	<u>210,937,745</u>	<u>307,262,181</u>	<u>184,343,166</u>	<u>208,800,909</u>

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

23. หุ้นกู้แปลงสภาพ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000บาท มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น เป็นจำนวน 200 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท :	หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน
จำนวนเงินต้นทั้งหมด :	200 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย :	ร้อยละ 5.5 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อายุ :	2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
การชำระคืนเงินต้น :	ชำระงวดเดียว เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อ	
รองรับการแปลงสภาพ :	120,000,000 หุ้น
ราคาแปลงสภาพ :	5 บาท ต่อหุ้น (ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง “การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน” กำหนดให้กิจการที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องแสดงองค์ประกอบของหนี้สินแยกจากองค์ประกอบที่เป็นทุนเพื่อแสดงรายการในงบฐานะการเงิน ดังนั้น ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบริษัทได้แยกองค์ประกอบของหนี้สินและองค์ประกอบที่เป็นทุนออกจากกัน โดยองค์ประกอบของหนี้สินนั้นได้คำนวณจากกระแสเงินสดของเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เป็นอยู่ขณะนั้น

หุ้นกู้แปลงสภาพ – องค์ประกอบที่เป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของหุ้นกู้แปลงสภาพหักด้วยส่วนที่เป็นองค์ประกอบของหนี้สิน

หุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เป็นหนี้สินแสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือครบอายุการชำระคืนของหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เป็นทุนซึ่งกำหนดขึ้น ณ วันที่ออกหุ้นกู้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท	
	หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน	หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	197,615,225	4,586,150
ปรับมูลค่าสุทธิระหว่างปี	1,895,754	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	199,510,979	4,586,150

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือของหุ้นกู้แปลงสภาพ – องค์กรประกอบที่เป็นหนี้สิน ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
หนี้สินหมุนเวียน	199,510,979	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	197,615,225
รวม	<u>199,510,979</u>	<u>197,615,225</u>

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

24. หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
หนี้สินตามสัญญาเช่า	201,816,092	181,012,348	118,208,866	106,723,909
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	<u>(51,099,397)</u>	<u>(38,038,577)</u>	<u>(17,048,849)</u>	<u>(15,476,019)</u>
หนี้สินตามสัญญาเช่า	150,716,695	142,973,771	101,160,017	91,247,890
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	<u>(33,616,840)</u>	<u>(46,769,893)</u>	<u>(29,997,897)</u>	<u>(26,162,387)</u>
สุทธิ	<u>117,099,855</u>	<u>96,203,878</u>	<u>71,162,120</u>	<u>65,085,503</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 หนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 201.82 ล้านบาท และ 118.21 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลำดับ เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 44 สัญญามีระยะเวลา 24 – 60 งวด โดยมีกำหนดจ่ายชำระงวดละประมาณ 0.01 ล้านบาท ถึง 2.14 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 หนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 181.01 ล้านบาท และ 106.72 ล้านบาท ตามลำดับ ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลำดับ เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและยานพาหนะจำนวน 48 สัญญามีระยะเวลา 24 - 60 งวด โดยมีกำหนดจ่ายชำระงวดละประมาณ 0.01 ล้านบาท ถึง 2.14 ล้านบาท

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

กลุ่มบริษัทที่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2567			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	39,526,067	102,687,409	59,602,616	201,816,092
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี	(5,909,227)	(19,173,888)	(26,016,282)	(51,099,397)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	33,616,840	83,513,521	33,586,334	150,716,695
	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	54,022,952	96,278,625	30,710,771	181,012,348
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี	(7,253,058)	(16,803,539)	(13,981,980)	(38,038,577)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	46,769,893	79,475,087	16,728,791	142,973,771
	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินเฉพาะบริษัท			
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2567			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	34,567,561	83,641,305	-	118,208,866
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี	(4,569,664)	(12,479,185)	-	(17,048,849)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	29,997,897	71,162,120	-	101,160,017
	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินเฉพาะบริษัท			
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	30,097,156	76,626,753	-	106,723,909
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี	(3,934,769)	(11,541,250)	-	(15,476,019)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	26,162,387	65,085,503	-	91,247,890

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
วงเงินสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาว				
วงเงิน 480.00 ล้านบาท	353,220,000	420,371,007	-	-
วงเงิน 100.00 ล้านบาท	-	16,484,745	-	16,484,745
วงเงิน 100.00 ล้านบาท	-	26,200,000	-	26,200,000
วงเงิน 100.00 ล้านบาท	-	29,791,280	-	29,791,280
วงเงิน 100.00 ล้านบาท	-	32,742,799	-	32,742,799
วงเงิน 100.00 ล้านบาท	77,464,913	86,468,486	77,464,913	86,468,486
วงเงิน 173.20 ล้านบาท	-	11,823,524	-	-
วงเงิน 120.00 ล้านบาท	-	7,617,002	-	-
วงเงิน 40.00 ล้านบาท	-	31,627,524	-	-
วงเงิน 32.00 ล้านบาท	25,997,000	10,151,977	-	-
วงเงิน 140.00 ล้านบาท	99,057,581	-	-	-
รวม	555,739,494	673,278,344	77,464,913	191,687,310
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี	(6,221,883)	(577,888)	-	(577,888)
เงินกู้ยืมระยะยาว	549,517,611	672,700,456	77,464,913	191,109,422
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(117,623,792)	(231,217,639)	(23,725,920)	(127,975,971)
สุทธิ	431,893,819	441,482,817	53,738,993	63,133,451

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	672,700,456	254,792,670
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	207,094,891	86,468,487
จ่ายชำระระหว่างปี	(299,030,899)	(150,569,623)
ค่าธรรมเนียมทางการเงินเพิ่มขึ้น	(1,150,000)	(500,000)
ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน	1,530,687	944,888
ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)	(31,627,524)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	549,517,611	191,136,422

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 มีดังนี้

วงเงิน	วงเงิน (พันบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (พันบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (พันบาท)	เงื่อนไขการชำระ										
1	480,000	353,220	420,371	<p>เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัทย่อยกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ตกลงทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกไตรมาสไตรมาสละประมาณ 13.66 ล้านบาท ถึง 18.56 ล้านบาท ดอกเบี้ยคำนวณตามรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>งวดที่</th> <th>ร้อยละต่อปี</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 15</td> <td>4.15%</td> </tr> <tr> <td>16 - 31</td> <td>THOR +3.00%</td> </tr> </tbody> </table>	งวดที่	ร้อยละต่อปี	1 – 15	4.15%	16 - 31	THOR +3.00%				
งวดที่	ร้อยละต่อปี													
1 – 15	4.15%													
16 - 31	THOR +3.00%													
2	100,000	-	16,485	<p>เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ตกลงทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR-0.625 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกเดือน ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>งวดที่</th> <th>บาท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-12</td> <td>2,000,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>13-24</td> <td>3,000,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>25-34</td> <td>5,000,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>เงินต้นคงเหลือทั้งจำนวน</td> </tr> </tbody> </table>	งวดที่	บาท	2-12	2,000,000บาท ต่อเดือน	13-24	3,000,000บาท ต่อเดือน	25-34	5,000,000บาท ต่อเดือน	35	เงินต้นคงเหลือทั้งจำนวน
งวดที่	บาท													
2-12	2,000,000บาท ต่อเดือน													
13-24	3,000,000บาท ต่อเดือน													
25-34	5,000,000บาท ต่อเดือน													
35	เงินต้นคงเหลือทั้งจำนวน													
3	100,000	-	26,200	<p>เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ตกลงทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR+0.5 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 5.75 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกเดือน ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>งวดที่</th> <th>บาท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-24</td> <td>2,000,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>25-35</td> <td>4,300,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>เงินต้นคงเหลือทั้งจำนวน</td> </tr> </tbody> </table>	งวดที่	บาท	1-24	2,000,000บาท ต่อเดือน	25-35	4,300,000บาท ต่อเดือน	36	เงินต้นคงเหลือทั้งจำนวน		
งวดที่	บาท													
1-24	2,000,000บาท ต่อเดือน													
25-35	4,300,000บาท ต่อเดือน													
36	เงินต้นคงเหลือทั้งจำนวน													
4	100,000	-	29,791	<p>เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 บริษัทกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ตกลงทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR-0.695 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกเดือน ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>งวดที่</th> <th>บาท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 35</td> <td>3,050,000บาทต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>เงินต้นคงเหลือทั้งจำนวน</td> </tr> </tbody> </table>	งวดที่	บาท	1 – 35	3,050,000บาทต่อเดือน	36	เงินต้นคงเหลือทั้งจำนวน				
งวดที่	บาท													
1 – 35	3,050,000บาทต่อเดือน													
36	เงินต้นคงเหลือทั้งจำนวน													
5	100,000	-	32,743	<p>เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ตกลงทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR-0.695 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกเดือน ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>งวดที่</th> <th>บาท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 35</td> <td>3,050,000บาทต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>เงินต้นคงเหลือทั้งจำนวน</td> </tr> </tbody> </table>	งวดที่	บาท	1 – 35	3,050,000บาทต่อเดือน	36	เงินต้นคงเหลือทั้งจำนวน				
งวดที่	บาท													
1 – 35	3,050,000บาทต่อเดือน													
36	เงินต้นคงเหลือทั้งจำนวน													

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

วงเงิน	วงเงิน (พันบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (พันบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (พันบาท)	เงื่อนไขการชำระ																								
6	100,000	77,465	86,469	<p>เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัทกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ตกลงทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวคดดอกเบี้ยในอัตรา MLR เกลี่ย 4 ธนาคร ต่อปี ลบอกร้อยละ 1.305 คิดเป็นร้อยละ 4.925 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกเดือน ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เดือนที่</th> <th>บาท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 12</td> <td>ยังไม่ชำระเงินต้น</td> </tr> <tr> <td>13 เป็นต้นไป</td> <td>2,300,000บาทต่อเดือน</td> </tr> </tbody> </table>	เดือนที่	บาท	1 - 12	ยังไม่ชำระเงินต้น	13 เป็นต้นไป	2,300,000บาทต่อเดือน																		
เดือนที่	บาท																											
1 - 12	ยังไม่ชำระเงินต้น																											
13 เป็นต้นไป	2,300,000บาทต่อเดือน																											
7	173,200	-	11,824	<p>เมื่อวันที่ 10กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกเดือน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>งวดที่</th> <th>บาท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 6</td> <td>ชำระเฉพาะดอกเบี้ย</td> </tr> <tr> <td>7 -11</td> <td>1,000,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>1,600,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>13 -14</td> <td>600,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>15 -53</td> <td>1,700,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>54 - 84</td> <td>2,200,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>เงินต้นและดอกเบี้ยคงเหลือทั้งจำนวน</td> </tr> </tbody> </table> <p>โดยมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>งวดที่</th> <th>ร้อยละต่อปี</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 36</td> <td>MLR ลบร้อยละ 0.50</td> </tr> <tr> <td>7 - 11</td> <td>MLR บวกร้อยละ 1.00</td> </tr> <tr> <td>12 เป็นต้นไป</td> <td>MLR ลบร้อยละ 0.25</td> </tr> </tbody> </table>	งวดที่	บาท	1 - 6	ชำระเฉพาะดอกเบี้ย	7 -11	1,000,000บาท ต่อเดือน	12	1,600,000บาท ต่อเดือน	13 -14	600,000บาท ต่อเดือน	15 -53	1,700,000บาท ต่อเดือน	54 - 84	2,200,000บาท ต่อเดือน	85	เงินต้นและดอกเบี้ยคงเหลือทั้งจำนวน	งวดที่	ร้อยละต่อปี	1 - 36	MLR ลบร้อยละ 0.50	7 - 11	MLR บวกร้อยละ 1.00	12 เป็นต้นไป	MLR ลบร้อยละ 0.25
งวดที่	บาท																											
1 - 6	ชำระเฉพาะดอกเบี้ย																											
7 -11	1,000,000บาท ต่อเดือน																											
12	1,600,000บาท ต่อเดือน																											
13 -14	600,000บาท ต่อเดือน																											
15 -53	1,700,000บาท ต่อเดือน																											
54 - 84	2,200,000บาท ต่อเดือน																											
85	เงินต้นและดอกเบี้ยคงเหลือทั้งจำนวน																											
งวดที่	ร้อยละต่อปี																											
1 - 36	MLR ลบร้อยละ 0.50																											
7 - 11	MLR บวกร้อยละ 1.00																											
12 เป็นต้นไป	MLR ลบร้อยละ 0.25																											
8	120,000	-	7,617	<p>เมื่อวันที่ 10กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ตกลงทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกเดือน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>งวดที่</th> <th>บาท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 6</td> <td>ชำระเฉพาะดอกเบี้ย</td> </tr> <tr> <td>7 -11</td> <td>720,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>1,120,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>13 -14</td> <td>600,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>15 -29</td> <td>1,000,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>30- 84</td> <td>1,400,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>เงินต้นและดอกเบี้ยคงเหลือทั้งจำนวน</td> </tr> </tbody> </table> <p>โดยมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>งวดที่</th> <th>ร้อยละต่อปี</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 36</td> <td>MLR ลบร้อยละ 0.50</td> </tr> <tr> <td>7 - 11</td> <td>MLR บวกร้อยละ 1.00</td> </tr> <tr> <td>12 เป็นต้นไป</td> <td>MLR ลบร้อยละ 0.25</td> </tr> </tbody> </table>	งวดที่	บาท	1 - 6	ชำระเฉพาะดอกเบี้ย	7 -11	720,000บาท ต่อเดือน	12	1,120,000บาท ต่อเดือน	13 -14	600,000บาท ต่อเดือน	15 -29	1,000,000บาท ต่อเดือน	30- 84	1,400,000บาท ต่อเดือน	85	เงินต้นและดอกเบี้ยคงเหลือทั้งจำนวน	งวดที่	ร้อยละต่อปี	1 - 36	MLR ลบร้อยละ 0.50	7 - 11	MLR บวกร้อยละ 1.00	12 เป็นต้นไป	MLR ลบร้อยละ 0.25
งวดที่	บาท																											
1 - 6	ชำระเฉพาะดอกเบี้ย																											
7 -11	720,000บาท ต่อเดือน																											
12	1,120,000บาท ต่อเดือน																											
13 -14	600,000บาท ต่อเดือน																											
15 -29	1,000,000บาท ต่อเดือน																											
30- 84	1,400,000บาท ต่อเดือน																											
85	เงินต้นและดอกเบี้ยคงเหลือทั้งจำนวน																											
งวดที่	ร้อยละต่อปี																											
1 - 36	MLR ลบร้อยละ 0.50																											
7 - 11	MLR บวกร้อยละ 1.00																											
12 เป็นต้นไป	MLR ลบร้อยละ 0.25																											

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

วงเงิน	วงเงิน (พันบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (พันบาท)	ยอดคงเหลือ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (พันบาท)	เงื่อนไขการชำระ						
9	40,000*	-	31,627	<p>เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 บริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR+0.25% คิดเป็นร้อยละ 6.25 โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกเดือน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>งวดที่</th> <th>ร้อยละต่อปี</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 59</td> <td>532,000บาท ต่อเดือน</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>เงินต้นคงเหลือทั้งจำนวน</td> </tr> </tbody> </table>	งวดที่	ร้อยละต่อปี	1 – 59	532,000บาท ต่อเดือน	60	เงินต้นคงเหลือทั้งจำนวน
งวดที่	ร้อยละต่อปี									
1 – 59	532,000บาท ต่อเดือน									
60	เงินต้นคงเหลือทั้งจำนวน									
10	32,000	25,997	10,152	<p>เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกเดือนๆละ 667,000 บาท เป็นจำนวน 48 งวด โดยเริ่มชำระงวดแรก ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และมีอัตราดอกเบี้ยที่ MLR-ร้อยละ 2.5 ตลอดอายุสัญญา</p>						
11	140,000	99,057	-	<p>เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ (Sale and Leaseback Agreement) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งการโอนสินทรัพย์ดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็นรายการขายตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า บริษัทจึงรับรู้รายการดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีหลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.97 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนๆ ละ 1,575,194 บาท เป็นจำนวน 84 เดือน</p>						
		555,739	673,279							

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การกักหนัสินเพิ่มขึ้น เป็นต้น

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 หุ่นสามัญของบริษัทย่อยทางอ้อมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 รวมทั้งบริษัท และกรรมการของบริษัทร่วมกันค้ำประกัน

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

26. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	30,000,000	-
จ่ายชำระระหว่างปี	(4,000,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	26,000,000	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

27. ประมาณการหนี้สินจากการค้าประกัน

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินจากการค้าประกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	-
เพิ่มขึ้น	64,124,393
ลดลง	(4,800,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	60,324,393

ประมาณการหนี้สินจากการค้าประกัน เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทต่อ บริษัท สกกุลฎี ซี อิน โนวชั่น จำกัด (บริษัทย่อยเดิม) ตามสัญญาที่ต้องร่วมรับประกันหนี้ต่อสถาบันการเงินสามแห่ง เนื่องจากบริษัท สกกุลฎี ซี อิน โนวชั่น จำกัด ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องและไม่สามารถจ่ายชำระเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินทั้งสามแห่งได้ ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงได้รับรู้ประมาณการหนี้สินดังกล่าวในงบการเงินด้วยมูลค่าสุทธิของเงินกู้ยืมคงเหลือของบริษัท สกกุลฎี ซี อิน โนวชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทถูกสถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายในฐานะผู้ค้าประกันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34.23 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริษัทได้บันทึกขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากภาระค้าประกันดังกล่าว ไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

28. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	4,115,270	5,631,949	1,686,625	3,218,924
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	2,119,164	4,939,716	1,500,245	2,046,654
ภาษีขายรอเรียกเก็บ	4,300,797	3,085,941	-	-
อื่น ๆ	1,621,912	2,161,547	997,420	1,250,334
รวม	12,157,143	15,819,153	4,184,290	6,515,912

29. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	32,961,708	29,112,824
ต้นทุนดอกเบี้ย	936,109	888,401
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ	2,549,801	2,413,528
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)	-	451,852
ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)	(421,668)	-
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	7,392,744	1,416,703
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	-	(1,321,600)
รวม	43,418,694	32,961,708
หัก: หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	(313,680)	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	43,105,014	32,961,708

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	30,091,898	27,150,971
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ	1,941,694	2,109,918
ต้นทุนดอกเบี้ย	836,868	831,009
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	6,979,787	-
รวม	39,850,247	30,091,898
หัก: หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	(313,680)	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	39,536,567	30,091,898

รายการเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ	2,549,801	2,720,224
ต้นทุนดอกเบี้ย	936,109	888,401
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย, สุทธิจากภาษี	7,392,744	1,416,704
รวม	10,878,654	5,025,334

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ	1,941,694	2,109,918
ต้นทุนดอกเบี้ย	836,868	831,009
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย, สุทธิจากภาษี	6,979,787	-
รวม	9,758,349	2,940,927

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2566	
	สำหรับพนักงาน รายเดือน	สำหรับพนักงาน รายวัน	สำหรับพนักงาน รายเดือน	สำหรับพนักงาน รายวัน
อัตราคิดลด	2.32% - 3.59%	2.30%	2.21% - 2.84%	2.84%
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.56% - 5.49%	2.67%	1.64% - 3.51%	2.06%
อัตราการลาออก	0 - 75%	0 - 86%	0 - 75%	0 - 61%

	งบการเงินเฉพาะบริษัท			
	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2566	
	สำหรับพนักงาน รายเดือน	สำหรับพนักงาน รายวัน	สำหรับพนักงาน รายเดือน	สำหรับพนักงาน รายวัน
อัตราคิดลด	2.32%	2.30%	2.84%	2.84%
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.56%	2.67%	3.37%	2.06%
อัตราการลาออก	0%-75%	0%-86%	0%-75%	0%-61%

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม				
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ	ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้			
		การเพิ่มขึ้น ของข้อสมมติ		การลดลง ของข้อสมมติ	
		พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
อัตราคิดลด	ร้อยละ 0.50%	ลดลง 3.77%	ลดลง 3.78%	เพิ่มขึ้น 4.02%	เพิ่มขึ้น 4.00%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้	ร้อยละ 0.50%	เพิ่มขึ้น 3.83%	เพิ่มขึ้น 3.84%	ลดลง 3.63%	ลดลง 3.66%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	ร้อยละ 0.50%	ลดลง 4.10%	ลดลง 4.07%	เพิ่มขึ้น 2.30%	เพิ่มขึ้น 1.98%

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ผลกระทบต่อภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้				
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ	การเพิ่มขึ้น ของข้อสมมติ		การลดลง ของข้อสมมติ	
		พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
อัตราคิดลด	ร้อยละ 0.50%	ลดลง 3.68%	ลดลง 3.79%	เพิ่มขึ้น 3.91%	เพิ่มขึ้น 4.02%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้	ร้อยละ 0.50%	เพิ่มขึ้น 3.71%	เพิ่มขึ้น 3.86%	ลดลง 3.52%	ลดลง 3.68%
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	ร้อยละ 0.50%	ลดลง 3.95%	ลดลง 4.08%	เพิ่มขึ้น 1.95%	เพิ่มขึ้น 1.95%

30. รายได้อื่น

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
รายได้ค่าบริหารจัดการ	992,659	1,530,953	1,292,659	1,830,953
ดอกเบี้ยรับ	1,010,247	877,886	49,131,409	47,421,578
เงินปันผลรับ	-	40,800	-	30,000
รายได้ค่าเช่า	3,879,622	3,756,322	4,137,382	3,901,222
รายได้บริการอื่น	16,567,365	14,675,233	16,567,365	14,675,233
อื่น ๆ	15,923,861	20,575,936	8,971,069	10,614,708
รวม	38,373,754	41,457,130	80,099,884	78,473,694

31. ทุนเรือนหุ้น

31.1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว จากเดิม 630,105,065 บาท เป็น 630,116,465 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (CWT-W6) โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

31.2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดหุ้นสามัญ จำนวน 182,996,976 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 870,256,299 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 687,259,323 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว และ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

- เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการเพิ่มหุ้นสามัญ จำนวน 309,678,313 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 687,259,323 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 996,937,636 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 66,666,667 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (CWT-W7) จำนวน 180,000,000 หุ้น โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

32. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	21,695,931	28,988,592	18,808,981	25,246,867
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ เกิดผลแตกต่างชั่วคราวและกลับรายการ	(5,513,607)	(4,912,132)	(555,712)	(588,186)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน	16,182,324	24,076,460	18,253,269	24,658,681

	(หน่วย : บาท)	
	ผลประโยชน์พนักงาน	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	5,785,067	5,430,194
เพิ่มขึ้นในกำไรหรือขาดทุน	325,629	588,186
ลดลงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	283,341	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	6,394,037	6,018,380
เพิ่มขึ้นในกำไรหรือขาดทุน	811,153	555,712
เพิ่มขึ้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1,478,549	1,395,957
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	8,683,739	7,970,050

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	(หน่วย : บาท)			
	ส่วนเกิดจากการปรับมูลค่าที่ดิน		สัญญาดำเนินการและขายไฟฟ้า	
	งบการเงิน		งบการเงิน	งบการเงิน
	งบการเงินรวม	เฉพาะบริษัท	รวม	เฉพาะบริษัท
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	96,817,017	85,212,916	-	-
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)	-	-	29,400,000	-
ลดลงในกำไรหรือขาดทุน	-	-	(4,586,503)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	96,817,017	85,212,916	24,813,497	-
ลดลงในกำไรหรือขาดทุน	-	-	(4,702,454)	-
เพิ่ม (ลด) ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	96,817,017	85,212,916	20,111,043	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ และไม่ได้นำไปรวมในการคำนวณสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพื่อรับรู้ในงบฐานะการเงินเป็นจำนวน 146.33 ล้านบาท (พ.ศ. 2566: 289.60 ล้านบาท) เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ายังมีความไม่แน่นอนที่บริษัทย่อยจะมีกำไรที่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต

33. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/ปรับลด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 บริษัทคำนวณกำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567				
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี		จำนวนหุ้น	กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นสำหรับปี	
งบการเงิน	งบการเงิน	สามัญถ่วงเฉลี่ย	งบการเงิน	งบการเงิน
รวม	เฉพาะบริษัท	ถ่วงน้ำหนัก	รวม	เฉพาะบริษัท
บาท	บาท	หุ้น	บาท	บาท
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	831,875	(1,282,725)	630,114,503	-
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	831,875	(1,282,725)	630,114,503	-

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 เป็นดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม													
	พอกหน้า		เบาะรถยนต์		ของเล่นสุนัข		เฟอร์นิเจอร์		กลุ่มพลังงาน จำหน่ายไฟฟ้า		เรือและรถโดยสาร ขนาดเล็ก		รวม	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
รายได้จากการขายและบริการ														
- 징หวะการรับรู้รายได้ : เมื่อปฏิบัติ														
ตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น	276,917	161,405	564,923	959,650	73,303	83,774	27,527	22,578	625,208	520,312	37,688	38,647	1,605,566	1,786,366
ต้นทุนขายและบริการ	(169,114)	(114,278)	(472,399)	(810,965)	(73,556)	(69,775)	(19,944)	(18,132)	(452,282)	(399,890)	(33,081)	(67,420)	(1,220,376)	(1,480,460)
กำไรขั้นต้น	107,803	47,127	92,524	148,685	(253)	13,999	7,583	4,446	172,926	120,422	4,607	(28,773)	385,190	305,906
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน													1,923	(2,054)
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม													2,229	9,444
กำไรจากการขายสินทรัพย์													1,422	4,655
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย													1,620	-
รายได้อื่น													38,374	41,457
ค่าใช้จ่ายในการขาย													(41,462)	(49,399)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร													(196,977)	(188,447)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย													(1,804)	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน													(64,124)	-
ขาดทุนจากการค้ำค่าที่ดิน อาคาร														
และอุปกรณ์ สุทธิ													(9,007)	(368,000)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร													(35,996)	(37,987)
ต้นทุนทางการเงิน													(77,430)	(83,459)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้													3,958	(367,884)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้													(16,182)	(24,076)
กำไรสุทธิสำหรับปี													(12,224)	(391,960)

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้าสามรายจากส่วนงานฟอกหนังผลิตเบาะรถยนต์ และผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,066 ล้านบาท จากรายได้ของกลุ่มบริษัท (พ.ศ. 2566: จำนวนสามราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 933 ล้านบาท)

35. ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

35.1 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สำหรับการผลิตเบาะรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม โดยได้รับสิทธิประโยชน์หลัก ๆ ดังนี้

- ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกัน ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 18.50 ล้านบาท มีกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการส่งเสริม

ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

35.2 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล หรือ พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 60-0697-1-00-1-0 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- (ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

35.3 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 66-0403-2-00-1-0 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- (ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

35.4 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการ ในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภค และบริการขั้นพื้นฐานตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1372(1)/2555 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (ก) ระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีผลขาดทุนเกิดขึ้นสามารถนำผลขาดทุนนั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินห้าปีนับแต่พ้นกำหนดเวลาเท่านั้น
- (ข) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตรากำหนดห้าปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
- (ค) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

36. เครื่องมือทางการเงิน

36.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินลงทุนในตราสารทุน สินทรัพย์ทางการเงินอื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินตามสัญญาเช่า เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสียด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทจะพิจารณาตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าออกจากบัญชีเมื่อทางกลุ่มบริษัทคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ รวมทั้งมีการดำเนินการตามกฎหมายในการตามมูลหนี้รายดังกล่าว

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทมีความเสียด้านเครดิตของเงินสดและเงินฝากธนาคารไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมิน โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเนื่องมาจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีอย่างเป็นทางการสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าธุรกรรมของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท			
	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2566	
	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
ดอลลาร์สหรัฐ	16,249	453,248	16,212	419,309
ยูโร	-	35,111	-	70,192

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับธนาคาร เงินให้กู้ยืมและกู้ยืมกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้กู้ยืม และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ดังนั้นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีป้องกันความเสี่ยงสำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว สัญญาเช่า หุ่นกู้ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินประมาณร้อยละ 58 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม (พ.ศ. 2566: ร้อยละ 54) (เฉพาะบริษัท พ.ศ. 2567 : ร้อยละ 76, พ.ศ. 2566: ร้อยละ 61) กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่า กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หุ่นกู้ และเงินกู้ยืมแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน
- ข) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออ้างอิงจากแบบจำลองราคาที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด
- ค) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- ง) เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

37. ภาระผูกพันและสัญญาที่สำคัญ

37.1 ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์และสัญญาซื้อสินทรัพย์และบริการ ซึ่งมีกำหนดจ่ายชำระดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
สัญญาเช่าโรงงานและเครื่องจักร				
ภายใน 1 ปี	265,950	-	-	1,344,000
ภายใน 1-3 ปี	12,600	-	-	-
รวม	<u>278,550</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,344,000</u>
สัญญาซื้อสินค้า				
ภายใน 1 ปี	<u>-</u>	<u>35,024,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
สัญญาซื้อสินทรัพย์				
ภายใน 1 ปี	608,873,988	738,347,028	-	-
ภายใน 1-3 ปี	-	3,630,644	-	-
รวม	<u>608,873,988</u>	<u>741,977,672</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
สัญญาบริการ				
ภายใน 1 ปี	4,267,533	21,345,700	1,190,000	100,000
ภายใน 1-3 ปี	4,964,000	1,846,800	-	-
รวม	<u>9,231,533</u>	<u>23,192,500</u>	<u>1,190,000</u>	<u>100,000</u>

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

37.2 สัญญาที่สำคัญ

บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด

บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) จำนวน 1 สัญญา โดยมีระยะเวลา 15 ปี 4 เดือน นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า คือ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ต่อมา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าครั้งที่ 6/2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวัน SCOD ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ครบกำหนดในสัญญา โดยมีกำหนดวัน SCOD ใหม่เป็นวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 และเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยดังกล่าว มีรายได้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว

บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด ได้ทำสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนกับเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (เทศบาล) โดยเทศบาลตกลงให้บริษัทย่อยทางอ้อมก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและติดตั้งระบบบำบัดมลพิษในที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล โดยบริษัทย่อยทางอ้อมได้รับสิทธิดำเนินการบริหารจัดการระบบดังกล่าวเป็นเวลา 25 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ก) ชำระค่าเช่าที่ดินให้แก่เทศบาล สำหรับปีที่ 1 – 3 เป็นจำนวน 1,000,000 บาทต่อปี และจะปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีในทุก ๆ 3 ปี ซึ่งบริษัทย่อยได้รับรู้สิทธิ (สิทธิการใช้) และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์และหนี้สินในงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- ข) ต้องทำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินและระบุให้เทศบาลเป็นผู้รับผลประโยชน์
- ค) ต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่เทศบาลเป็นรายเดือน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 83,333 บาท รวมแล้วไม่น้อยกว่าปีละ 1,000,000 บาท นับจากวันที่เริ่มดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และจะปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปีในทุก ๆ 3 ปี โดยเทศบาลจะหักจากค่ากำจัดขยะมูลฝอยที่บริษัทย่อยทางอ้อมขอเบิกในแต่ละเดือน
- ง) ต้องจ่ายผลตอบแทนจากรายได้จากการจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงาน (Refuse Derived Fuel) และรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตประเภทอื่นที่เกิดจากการแปลงขยะมูลฝอยชุมชนให้แก่เทศบาลตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
- จ) เทศบาลตกลงชำระค่ากำจัดขยะให้บริษัทย่อยทางอ้อมสำหรับปีที่ 1 – 3 ในอัตราตันละ 250 บาท และจะปรับปรุงค่ากำจัดขยะในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 3 ปี
- ฉ) กรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้าง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นของระบบตามสัญญาให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาหรือวันที่บอกเลิกสัญญา

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 4 จำกัด

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทย่อยทางอ้อม – บริษัท กรีน เพาเวอร์ 4 จำกัด ได้เข้าทำสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้ากับเทศบาลตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ได้รับสิทธิในการก่อสร้างเตาขยะมูลฝอยแบบตะกรับที่เคลื่อนที่ได้ (Moving Stoker Type Incinerator) พร้อมระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบบำบัดมลพิษ รวมถึงก่อสร้างสาธารณูปโภคสำหรับการใช้ในการดำเนินโครงการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการกำจัดขยะเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญาได้ให้สิทธิในการบริหารจัดการโครงการ เป็นเวลารวม 22 ปีนับจากวันลงนามในสัญญา

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน สัญญาดังกล่าวมีอายุ 20 ปี นับตั้งแต่วันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครั้งแรก (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569) ปริมาณการซื้อและราคาไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นแบบ Feed-in Tariff ทั้งนี้ บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวยังไม่ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้เข้าทำสัญญาค่าตอบแทนความร่วมมือและสนับสนุนโครงการบริหารจัดการและแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้ากับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยทางอ้อมมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

ระยะเวลา	อัตราค่าตอบแทน (พันบาทต่อปี)
พ.ศ. 2570	24,000
พ.ศ. 2571 - พ.ศ. 2573	24,500
พ.ศ. 2574 - พ.ศ. 2578	24,450
พ.ศ. 2579 - พ.ศ. 2583	24,400
พ.ศ. 2584 - พ.ศ. 2588	24,350

อีกทั้ง บริษัทย่อยทางอ้อมยังได้เข้าทำสัญญาโอนสิทธิการรับค่าตอบแทนจากการให้บริการกำจัดขยะให้แก่บริษัทดังกล่าวทั้งจำนวนตลอดระยะเวลาของสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด

บริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ในอัตรากรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) จำนวน 1 สัญญา โดยมีระยะเวลา 17 ปี 1 เดือน โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2572

บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กาศสินธุ์รุ่งเรือง ไบโอ เพาเวอร์ 2012 จำกัด

บริษัท กาศสินธุ์รุ่งเรือง ไบโอ เพาเวอร์ 2012 จำกัด มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ในอัตรากรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) จำนวน 1 สัญญา โดยมีกำหนดวัน SCOD ภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2569 โดยสัญญา มีระยะเวลา 20 ปี นับจากวัน SCOD หรือวัน COD แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน

38. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
หนังสือค้ำประกัน (ล้านบาท)	136.34	687.43	57.23	147.23
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ดอลลาร์สหรัฐ)	48,664.00	309,810.00	48,664.00	309,810.00
วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ใช้จากสถาบันการเงิน (ล้านบาท)	455.00	382.00	320.00	340.00

39. ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	252,894,989	292,163,981	212,798,432	245,575,028
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	103,436,766	140,553,179	53,114,420	42,091,134
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและอื่น ๆ	16,954,280	35,162,882	7,333,581	14,041,245
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิต (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(99,027,809)	31,798,708	(10,236,550)	31,895,147
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	765,587,400	1,099,355,143	441,279,006	641,041,040

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

40. การแก้ไขข้อผิดพลาดของปีก่อน

40.1 ในระหว่างปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ในมูลค่าเงินลงทุน จำนวน 205.71 ล้านบาท ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ซึ่งต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2567 กลุ่มบริษัทพบว่า การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจระหว่างปี พ.ศ. 2566 ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้มีการทบทวนการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาของบริษัทย่อยอีกครั้ง ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สำหรับข้อผิดพลาด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบฐานะการเงิน

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าลดลง

(12,467,072)

ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น

44,171,474

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

(24,813,497)

งบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง

(2,304,402)

รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น

(4,586,503)

40.2 ในระหว่างปี พ.ศ. 2566 กลุ่มบริษัทได้บันทึกโอนกลับรายการด้อยค่าในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด จำนวน 68 ล้านบาทในงบการเงินรวม ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษัทจึงได้ปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้

บาท

งบฐานะการเงิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง

(68,000,000)

งบกำไรขาดทุน

โอนกลับการด้อยค่าสินทรัพย์ลดลง

68,000,000

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

41. เหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

41.1 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีมติอนุมัติ ดังนี้

41.1.1 เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 1,030,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,195,000,000 บาท โดยการเพิ่มหุ้นสามัญ จำนวน 1,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดยเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2568 บริษัทย่อยทางอ้อม ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

41.1.2 ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 1,195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 299,442,300 บาท โดยการลดหุ้นสามัญ จำนวน 8,955,577 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อล้างผลขาดทุนสะสม โดยการลดจำนวนหุ้นและไม่มีการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกลดจำนวนหุ้นลง โดยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 บริษัทย่อยทางอ้อม ได้จดทะเบียนลดทุนไว้กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

41.1.3 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด ได้มีมติให้จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมปีพ.ศ. 2566 จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 36.27 บาท จำนวน 5,101,093 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 185.02 ล้านบาท พร้อมตั้งสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9.83 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว

41.2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 บริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท กรีน เพาเวอร์ 5 จำกัด ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวนรวม 135 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ